

# ฉันเป็นมุสลิม

أنا مسلم

เรียบเรียงโดย

ดร. มุฮัมมัด อัชรีอฟ ศอลาห์

คำนิยามโดย

ชัยคุ สะอีด อามิร      ชัยคุ ดร.สะอีด अबดุลอาซิม

ชัยคุ ดร.มุฮัมมัด อิสมาอิล มุก็อดดัม      ชัยคุ अबดุลเราะหฺมาน นัสร นัซซีอรุ

หนังสือ “ฉันเป็นมุสลิม”

ผู้เขียน ดร. มุฮำหมัด อัซรีฮฟ ศอลาห์

ผู้แปล อับู ชัยคฺ  
towoos@hotmail.com

คำนิยมโดย ดร. อิสมาอีล มุกีออดตั้ม  
ชัยคฺ สะอีต อามิร  
ชัยคฺ สะอีต อับดุลอาซีม  
ชัยคฺ อับดุลเราะห์มาน นัสร นัซซีฮอร



## คำนิยม

### ชัยคุ อับดุลเราะห์มาน นัสรุ นัซซอร

การสรรเสริญทั้งหมดนั้นเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ ﷻ แต่เพียงผู้เดียว ขอความ  
จำเริญและ ความสุขสันต์จงประสบแด่ท่านนะบีของเราผู้เป็นรอซูลของอัลลอฮ์ ﷺ

นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับทุกคนที่ได้รับการสืบทอดอัลอิสลาม  
หัวข้อของหนังสือเล่มนี้ทำให้ผู้มองผ่านเกิดความสนใจ ทำให้หัวใจของผู้อ่าน  
ตื่นตัว เมื่อเราได้อ่านมันแล้ว มันทำให้ดวงตาของเราดนอนหลับ ผ่อนหลับ ต້อง  
หลังน้ำตาออกมาเพื่อจะได้ฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างเรากับศาสนาของอัลลอฮ์  
ﷻ ข้าพเจ้าหวัง อยากที่จะให้ผลงานของผู้แต่งหนังสือเล่มนี้ มีมาอย่างต่อเนื่อง  
และอยากให้ผลงานเล่มนี้ ทำให้อีหม่ามของบรรดาผู้ศรัทธาเพิ่มขึ้น

อนึ่ง (คุณค่าของหนังสือเล่มหนึ่ง) นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดอันใหญ่โต  
ของมัน มีหนังสือมากมายที่มีขนาดใหญ่ยักษ์ แต่ในความเป็นจริงแล้ว มันเป็น  
เสมือนโบธนบัตรปลอมที่ไม่มีผู้ใดตอบรับหรืออยากได้ แต่ทว่าคุณค่าของ  
หนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งนั้น มันขึ้นอยู่กับเนื้อหาสาระของเรื่องและจุดประสงค์ของ  
มัน ซึ่งท่านสามารถเห็นได้ว่าสิ่งดังกล่าวปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้อย่างชัดเจน

สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่ออัลลอฮ์ ﷻ ให้พระองค์ทรงทำให้ผู้แต่งหนังสือเล่มนี้ อยู่ในหมู่ผู้ที่พระองค์ทรงพอพระทัยจากชนกลุ่มแรกด้วยเทอญ

ชัยคุ อับดุลเราะห์มาน นัสร นัซซีอูร

อิมามและคอตีบ มัสยิด อัลกออิดัต อิบรอฮีม

สาธารณะรัฐอาหรับอียิปต์



## คำนิยม

### ชัยคุ สะอีด อามिर

การสรรเสริญทั้งหมดนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ ﷻ พระผู้ทรงพอพระทัยในการที่จะให้เราเป็นมุสลิม พระผู้ทรงทำให้เราเย็นละหมาดต่อพระองค์อย่างนอบน้อม เราจะไม่ก้มค่านับ หรือเอาศีรษะกราบไหว้ต่อสิ่งใดเว้นแต่อัลลอฮ์ ﷻ เพียงผู้เดียว

ขอขอบพระคุณ และ สรรเสริญต่อพระองค์ ที่ได้ทรงเลือกให้แก่เรา ซึ่งท่านนบี ﷺ ซึ่งเป็นผู้นำของบรรดานบีทั้งหมด และเป็นรอซูลคนสุดท้าย ขอพระองค์ได้ทรงโปรดพอพระทัยต่อบรรดาสาวกของท่าน ตลอดจนวงศ์วานของท่าน บรรดาผู้ได้ศรัทธาต่อท่าน ให้ความสำคัญแด่ท่าน ช่วยเหลือท่าน และปฏิบัติตามแสงสว่างแห่งกูรออันและซุนนะฮ์ที่ถูกประทานลงมาแก่ท่าน จนกระทั่งความตายได้มาเยือนพวกเขา

หนังสือเล่มที่อยู่ในมือท่านเล่มนี้ เป็นหนังสือที่สำคัญมีเนื้อหาเกี่ยวพันกับหลักความเชื่อที่ถูกต้องของคนที่เป็นมุสลิม เป็นหนังสือที่ผสมผสานไว้ซึ่งน้ำตาที่หลั่งออกมาในตอนที่ขบคิดถึงเนื้อหา กับการตื่นตัวตื่นใจตอนที่เอาเนื้อหานั้นมาพิสูจน์ค้นคว้าว่ามั่นคงตรงตัวบทย่างแท้จริง

ไม่มีความสุขที่แท้จริงทั้งในโลกดุนยานี้ และโลกอาคีเราะฮฺ(โลกหน้า) เว้นเสียแต่ว่า ต้องเห็นย้าในเรื่องหลักความศรัทธา”เตาฮีด” และทำให้มันเป็นจริงตามที่อิสลามต้องการ

คำว่า(لا إله إلا الله محمد رسول الله) ซึ่งมีความหมายว่า “ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรแก่การเคารพบูชาอย่างแท้จริงเว้นแต่อัลลอฮฺ ﷻ และมุฮัมมัดนั้นเป็นศาสนทูตของอัลลอฮฺ” คำพูดนี้เป็นคำพูดแห่งการปฏิญาณตน และเป็นกุญแจแห่งสรวงสวรรค์

ท่านผู้อ่านที่รัก ท่าน ดร.มุฮัมมัด อัซรีอฟ ศอลาห์ เป็นผู้ที่มีความมุมานะอย่างแท้จริง มีความตั้งใจที่แน่วแน่ ท่านได้ทำการเขียนหนังสือเล่มนี้ด้วยความช่วยเหลือของอัลลอฮฺ ซึ่งมันเกี่ยวกับหลักการศรัทธา ท่านได้ทุ่มเทความพยายามที่บริสุทธิ์ และได้บากบั่นในการเขียน นับเป็นความอุตสาหะที่ได้รับการยอมรับอย่างดี ท่านได้ยึดหลักศรัทธาตามแนวทางของ อะฮฺลุลซุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺ ในการเขียน ซึ่งนั่นเป็นแนวทางที่ดีเยี่ยมและแท้จริง

ขออัลลอฮฺ ﷻ ได้ทรงโปรดรับความเหน็ดเหนื่อยของผู้เขียนโดยการตอบแทนที่ดีงามและรางวัลที่ดียิ่งแก่เขา และขอพระองค์ได้ทรงทำให้ข้อเขียนเล่มนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน ดังเช่นที่พระองค์ได้ทรงให้มันเป็นประโยชน์แก่ผู้เขียน

เราขอวิงวอนต่ออัลลอฮฺ ﷻ ให้พระองค์ ได้โปรด ทรงทำให้บทความเล่มนี้เป็นประโยชน์ แก่ผู้เขียน ผู้อ่าน ผู้ปฏิบัติตามเนื้อหาของมัน และผู้ที่มอบมัน

ให้กับบุคคลอื่นเพื่อให้ผู้อื่นศรัทธาและปฏิบัติตามเนื้อหาของมัน และแท้จริงแล้ว  
พระองค์นั้นคือผู้คุ้มครองที่ดีที่สุดและผู้ทรงช่วยเหลือที่ดีที่สุดเยี่ยม

ชัยคุ สะอีด อามิร

เลขาธิการ คณะกรรมการ การชี้ขาดปัญหาศาสนา

มหาวิทยาลัยอัลฮัซรั

สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์



## คำนิยม

### ชัยคุ ดร.มุฮัมมัด อิบน์ อะหมัด อิสมาอีล มุกอดดัม

การสรรเสริญทั้งหมดเป็นของอัลลอฮ์ ﷻ ขอความสุขสวัสดีจงประสพแต่บรรดานบีทั้งหลายที่พระองค์ทรงคิดสรร โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนบีมุฮัมมัด ﷺ ผู้ที่ถูกคิดสรรมาอย่างดียิ่ง

ในหนังสือเล่มนี้ ผู้แต่งเป็นพี่น้องที่มีบุญคุณของข้าพเจ้า ดร.มุฮัมมัด อัซรีอฟ ศอลาห์ ได้ทำการรวบรวมหัวข้อและประเด็นหลักๆ ที่สำคัญในเรื่องของการศรัทธา(อิหม่าน) และหลักความเชื่อของมุสลิม(อากีดะฮ์)

สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อเอกองค์อัลลอฮ์ ﷻ ให้พระองค์ทรงประทานในสิ่งที่คุณผู้แต่งปรารถนา ทรงให้เขามีสุขภาพ พลานามัยที่ดีตราบเท่าชีวิตของเขา ขอพระองค์ทรงให้บั้นปลายของเขาจบลงด้วยดีและทรงมอบที่พำนักที่ดีเลิศแก่เขาด้วยเทอญ

และการสรรเสริญทั้งหมดนั้นย่อมเป็นเอกสิทธิ์ของอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าของแห่งสากลจักรวาล

ชัยคุ ดร.มุฮัมมัด อิบน์ อะหมัด อิสมาอีล อัลมุกีออดดัม

সাধারণস্বূআহরূবীয়াত





## คำนิยม

### ชัยคุ ดร. สะอีด อับดุลอาซีม

ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ ﷻ การสรรเสริญทั้งหมดเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ ﷻ ขอความจำเริญและความสันติสุขจงประสบแต่ท่านรอซูลุลลอฮ์ ﷺ และแต่ครอบครัววงศ์ตระกูลของท่าน แต่บรรดาสาวกของท่าน และแต่ทุกคนที่เจริญรอยตามท่าน

หนังสือ “ฉันเป็นมุสลิม” เล่มนี้ ได้รวบรวมประเด็นต่างๆ ที่สำคัญไว้ โดยสรุปสั้นๆ ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ถูกตีพิมพ์มาแล้วหลายครั้งด้วยกัน ซึ่งมันเป็นประโยชน์อย่างมาก

หนังสือเล่มนี้ นอกจากจะมีเนื้อหาที่สอดคล้องและตรงตามคัมภีร์อัลกุรอานและแบบอย่างของท่านนะบี ﷺ แล้ว ยังได้กล่าวถึงสิ่งที่ชาวสะลัฟเคยเป็นอยู่ ซึ่งบรรดาชาวสะลัฟนั้นพวกเขาจะพูดเพื่อเกียรติศักดิ์แห่งอิสลาม พูดเพื่อให้ชีวิตรอดพ้นจากความชั่วร้ายต่างๆ พูดเพื่อให้เอกองค์อัลลอฮ์ ﷻ ทรงพอพระทัย ด้วยเหตุนี้เอง คำพูดของพวกเขาจึงมีความเป็นสิริมงคล ซึ่งถ้อยคำของพวกเขา นั้นน้อย แต่กลับแฝงไปด้วยความหมายที่ยิ่งใหญ่ เข้าถึงหัวใจของผู้ที่ได้ฟังมัน หรือทำให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกซึ่งยิ่งขึ้น

ข้าพเจ้าขอให้เอกองค์อัลลอฮ์ได้ทรงมอบความสำเร็จในทุกเรื่องแก่  
ผู้เขียน ผู้โฆษณาหนังสือเล่มนี้ ผู้อ่าน และขอพระองค์ทรงโปรดประทานผลบุญ  
รางวัลแก่พวกเขาด้วยเทอญ และสุดท้ายแห่งการเรียกร้องของพวกเราคือ การ  
สรรเสริญเป็นของอัลลอฮ์พระเจ้าแห่งสากลโลก

ชัยคฺ สะอีด อับดุลอะซีม

สาธารณะรัฐอาหรับอียิปต์

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
การศรัทธาต่ออัลลอฮ์	12
การศรัทธาต่อมะลาอิกะฮ์	21
การศรัทธาต่อบรรดาศักดิ์	26
การศรัทธาต่อบรรดาศาสนทูต	31
การศรัทธาต่อวันกิยามะฮ์	45
การศรัทธาต่อการกำหนดกฎสถานะที่ดีและไม่ดี	52

## การศรัทธาต่ออัลลอฮ์ ﷻ

ฉันเป็นมุสลิม . . . . .

ฉันศรัทธาเชื่อมั่นต่อ อัลลอฮ์ ﷻ เพียงผู้เดียวเท่านั้น (ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงสมควรเป็นอย่างยิ่งแก่การบูชากราบไหว้) ไม่มีผู้ใดมาเป็นส่วนร่วมในความเป็นพระเจ้าของพระองค์ และไม่มีผู้ใด ที่เป็น พระผู้อภิบาล ดูแลจัดการทั้งโลกและจักรวาล ที่แท้จริงนอกจากพระองค์เท่านั้น พระองค์ไม่ทรงให้กำเนิดผู้ใด ในขณะที่เดียวกันพระองค์ก็ได้ถูกกำเนิดมาจากผู้ใดทั้งสิ้น และไม่มีสิ่งใดที่เสมอเหมือนหรือคล้ายคลึงกับพระองค์โดยสิ้นเชิง

ฉันศรัทธาว่า “อัลลอฮ์ ﷻ นั้น คือผู้ทรงสร้างและเป็นผู้ทรงมีกรรมสิทธิ์แห่งฟากฟ้าและแผ่นดิน ผู้ทรงรอบรู้ทั้งในสิ่งที่เปิดเผยและสิ่งที่เร้นลับ พระองค์คือผู้ทรงมีชีวิตอมตะนิรันดร์ พระองค์เป็นผู้บริหารจัดการฟากฟ้าและแผ่นดินโดยไม่ทรงหลับ ไม่ทรงนอน”

ฉันศรัทธาว่า “พระองค์อัลลอฮ์ ﷻ ทรงมีบรรดาพระนามอันวิจิตร และคุณลักษณะอันสูงส่ง เช่น แก้วลิบแก้วพระนามของพระองค์ ที่ใครก็ตามสามารถนับ, ปฏิบัติตามเนื้อหา, เชื่อมมั่นศรัทธาในความบริสุทธิ์และขอต่อพระองค์ ด้วยนามชื่อเหล่านั้น เขาจะได้เข้าสู่สรวงสวรรค์”

พระนามอันสูงส่งของพระองค์ คือ คุณลักษณะแห่งความเป็นหนึ่งเดียว  
ของพระองค์ หรือคุณลักษณะแห่งความเป็นเอกะของพระองค์ ได้แก่ ผู้ทรงเป็น  
หนึ่ง, ผู้ทรงเอกะ, ผู้ทรงเป็นผู้เดียว, ผู้ทรงเป็นที่พึ่ง , ผู้ทรงเป็นผู้กุมอำนาจ  
ทั้งหมด

พระนามแห่งความสูงส่ง นั้นได้แก่ พระผู้ทรงปรีชาญาณ, พระผู้ทรงรอบ  
รู้เชี่ยวชาญ, พระผู้ทรงปราดเปรื่อง, พระผู้ทรงสัจจะ, พระองค์ทรงเป็นผู้แรก,  
พระองค์ทรงเป็นที่สุดท้าย, พระองค์ทรงเปิดเผย, พระองค์ทรงเร้นลับ, พระผู้  
ทรงประทาน, พระผู้ทรงคงอยู่ตลอดกาล, พระผู้ทรงมั่งมี, พระผู้ทรงบริสุทธิ์,  
พระผู้ทรงเป็นพยาน, พระผู้ทรงอยู่ไกล, พระผู้ทรงพิพากษา, พระผู้ทรงเที่ยง  
ธรรม, พระผู้ทรงเป็นดวงประทีปแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดิน, พระผู้ทรง  
ยิ่งใหญ่ และ พระผู้ทรงโปรดปราน

พระนามแห่งความยิ่งใหญ่ นั้น ได้แก่ พระผู้ทรงอำนาจยิ่ง, พระผู้ทรง  
ยิ่งใหญ่, พระผู้ทรงรุ่งโรจน์, พระผู้ทรงกำราบ, พระผู้ทรงพลัง, พระผู้ทรง  
แข็งแกร่ง, พระผู้ทรงซัยชนะ, พระผู้ทรงสามารถ, พระผู้ทรงอำนาจภาพ, พระผู้ทรง  
ช่วยเหลือ, พระผู้ทรงสูงส่ง และพระผู้ทรงสูงสุด

พระนามต่าง ๆ ของเอกองค์อัลลอฮ์ ๕๐ บ่งบอกถึงเดชานุภาพและ  
ความสามารถอย่างล้นเหลือของพระองค์ ได้แก่ ผู้รอบรู้ต่อทุกสิ่งทุกอย่าง, ผู้ทรง  
ได้ยินยิ่งต่อทุกสิ่งอย่าง, ผู้ทรงเห็นในทุกสิ่งอย่าง, ผู้ทรงมีชีวิตอมตะไร้ซึ่งวันดับ  
สูญ, ผู้ทรงมอบปัจจัยยังชีพและทรงงดปัจจัยยังชีพ, ผู้ทรงยกและลดเกียรติของผู้

ที่พระองค์ทรงประสงค์, ผู้ทรงประทานและถอดถอนอำนาจ, ผู้ทรงให้และทรง  
 ริบ, พระผู้ทรงให้คุณและทรงให้โทษ, พระผู้ทรงให้ชีวิตและพาราชีวิต, พระผู้ทรง  
 ให้ทั้งรวดเร็วและล่าช้า

พระนามต่างๆของอัลลอฮ์ ﷻ ที่บ่งบอกถึงความเป็นผู้ทรงสร้างของ  
 พระองค์นั้น ได้แก่ พระผู้ทรงสร้าง พระผู้ทรงบังเกิด พระผู้ทรงทำให้เป็นรูปร่าง  
 พระผู้ทรงให้มี พระผู้ทรงประดิษฐ์ พระผู้ทรงริเริ่มในการให้บังเกิดและให้มัน  
 บังเกิดต่อไป พระผู้ทรงให้กลับคืนชีพ พระผู้ทรงรวบรวม พระผู้ทรงประทาน  
 อย่างมากมาย พระผู้ทรงชี้ขาด พระผู้ทรงประทานปัจจัยยังชีพอย่างเหลือล้น  
 พระผู้ทรงให้ความมั่งมี พระผู้ทรงหน้อย่างถี่ถ้วน พระผู้ทรงปกป้องรักษาความ  
 ปลอดภัย พระผู้ทรงคุ้มครอง พระผู้ทรงดูแล พระผู้ทรงประดิษฐ์ชั้นฟ้าและ  
 แผ่นดิน

พระนามต่างๆของเอกองค์อัลลอฮ์ ﷻ ที่บ่งถึงความเมตตาของพระองค์  
 นั้น ได้แก่ พระผู้ทรงกรุณา พระผู้ทรงให้ พระผู้ทรงรักใคร่ พระผู้ทรง  
 เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พระผู้ทรงอภัยอย่างมากมาย พระผู้ทรงอภัยโทษ พระผู้ทรงรับ  
 การสำนึกผิด พระผู้ทรงความศานติสุข พระผู้ทรงคุ้มครองการศรัทธา พระผู้ทรง  
 ห่วงใยเมตตา พระผู้ทรงชื่นชม พระผู้ทรงการุณ พระผู้ทรงให้ความโปรดปราน  
 พระผู้ทรงเอ็นดู พระผู้ทรงปราโมทย์ พระผู้ทรงช่วยเหลือ พระผู้ทรงตอบรับ พระ  
 ผู้ทรงกว้างขวาง พระผู้ทรงอดทน พระผู้ทรงให้ทางนำ พระผู้ทรงคุ้มครองรักษา  
 พระผู้ทรงช่วยเหลือยามคับขัน พระผู้ทรงตอบรับการขอลุแก่โทษ

พระองค์ทรงประทานความโปรดปราน(นิอุมะฮฺ)แก่มนุษย์อย่างมากมายซึ่งไม่สามารถคำนวณนับได้ ไม่มีความโปรดปรานใด ที่มนุษย์ได้รับ นอกจากมันย่อมมาจากอัลลอฮฺผู้เป็นพระเจ้าเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ก็เพราะว่าพระองค์เป็นผู้ทรงสร้างมนุษย์ให้มีชีวิตขึ้นมา แล้วพระองค์ก็ทำให้เขาไต่ยีนและไต่เหิน ให้เกียรติพวกเขา ให้ปัจจัยยังชีพแก่พวกเขา และพระองค์ก็ยังทำดีต่อพวกเขาอีก

ด้วยเหตุนี้เอง จึงจำเป็นสำหรับบรรดามุฮฺษยฺผู้เป็นบ่าว ที่จะต้องให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺ ๕ องค์เดียวเท่านั้น ทั้งในการภักดี เคารพ สักการะ บูชา กราบไหว้ และเทิดทูน ซึ่งที่เรียกว่า “อิบาดะฮฺ<sup>1</sup>” อันมีความหมายโดยสรุปว่า “การปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของพระองค์ และการละทิ้งสิ่งที่พระองค์ทรงห้าม” ทั้งนี้ก็เพราะว่าไม่มีผู้ใดคู่ควร และเหมาะสมแก่การจงรักภักดี เคารพบูชา นอกจากเอกองค์อัลลอฮฺ ๕ เท่านั้น

เช่นเดียวกัน อันเนื่องมาจากว่า เอกองค์อัลลอฮฺ ๕ นั้นทรงรอบรู้ยิ่งต่อทุกสภาพและทุกอิริยาบถของมนุษย์ ไม่ว่าจะเขาผู้นั้นจะสำรวมตนอยู่ในโอวาท (ตออะฮฺ) หรือฝ่าฝืนละเมิดโอวาท(มะอฺซียะฮฺ) จำเป็นอย่างยิ่งที่หัวใจของเขาต้องเต็มเต็มด้วยความยำเกรงในความยิ่งใหญ่ และมอบความรักภักดีต่อพระองค์ เขาจะต้องรู้สึกสะอายจากการฝ่าฝืนต่อพระองค์ อันจะเป็นเหตุให้เขาไม่อยากทำในสิ่งที่พระองค์ทรงห้าม เพราะว่าเอกองค์อัลลอฮฺทรงเห็นเขาในทุกๆอิริยาบถไม่

1

ความหมายโดยรวมของ อัลอิบาดะฮฺนั้น คือ ทุกการกระทำทั้ง กาย วาจา และใจ ที่อัลลอฮฺทรงพอพระทัยและชอบมัน

ว่าเขาจะทำอะไรก็ตาม

มนุษย์ผู้เป็นบ่าวของอัลลอฮฺ ﷻ นั้น เขาจะกระทำการงานต่างๆที่ดียิ่งจะทำให้เขาได้รับความพอพระทัยจากพระเจ้าของเขา โดยเขาจะเน้นหนักในการทำความดีอย่างลับๆไม่เปิดเผยให้ผู้ใดทราบ เมื่อการงานที่บ่าวทำเพื่ออัลลอฮฺมากขึ้นเท่าไรความพอพระทัยของพระองค์ก็จะเพิ่มขึ้นเท่านั้น ซึ่งความพอพระทัยของพระองค์นั้นจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามปริมาณความดีของเขา จนกระทั่งเขาจะได้รับตำแหน่งผู้เปี่ยมด้วยคุณธรรม(อัลอิห์ซาน<sup>2</sup>)นั้นก็เพราะว่าอิหม่ามนั้น จะเพิ่มขึ้นด้วยการกระทำความดี (ตออะฮฺ<sup>3</sup>) และมันจะลดลงด้วยการฝ่าฝืนต่างๆ(มะอฺซียะฮฺ)

ด้วยเหตุนี้เอง มนุษย์ผู้เป็นบ่าวของเอกองค์อัลลอฮฺ ﷻ นั้นเขาจะไม่ปฏิบัติตามความใคร่, อารมณ์ใฝ่ต่ำของเขา หรือ กิจการที่ถูกคิดค้นขึ้นมาใหม่โดยไร้แบบอย่างมาก่อนในศาสนา(บิตอะฮฺ) แต่ทว่าเขาจะมอบน้อมต่อเอกองค์อัลลอฮฺ เพียงองค์เดียวเท่านั้น โดยการปฏิบัติตามคำสั่งใช้ต่างๆของท่านนะบี ﷺ ไม่ปราศจากความเพ็ดเพลินในศุนยาอันที่จะต้องสูญสลายในที่สุด ด้วยการปฏิบัติการทำงานที่ดีต่างๆของ และปารณาผลตอบแทน ณ ที่อัลลอฮฺ ﷻ แต่เพียง

<sup>2</sup> ผู้เปี่ยมด้วยคุณธรรม(อิห์ซาน)นั้น เป็นระดับที่สามอันเป็นระดับสูงสุดของบ่าวผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ ﷻ—ผู้แปล

<sup>3</sup> เชื้อฟิง(ตออะฮฺ)นั้น จะเป็นที่ยอมรับ ณ อัลลอฮฺต่อเมื่อ

- การงานที่กระทำลงไปนั้นสอดคล้องกับแบบอย่างของท่านรอซูลุลลอฮฺ
- มีความบริสุทธิ์ใจ(อิกลาส)ต่ออัลลอฮฺ โดยหวังความพอพระทัยจากพระองค์



## ผู้เดียว

เช่นเดียวกัน อันเนื่องมาจากว่าเอกองค์อัลลอฮฺ ﷻ นั้นทรงมีความเอ็นดูเมตตาการุณต่อมนุษย์ มากกว่าความเมตตาของมารดาที่มีต่อบุตรของนาง ความเอ็นดูเมตตาของพระองค์นั้น แฝงไพศาลไปยังทุกสิ่ง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เป็นบ่าวนั้นจะต้องนอบน้อมต่อพระองค์ และร้องขอจากพระองค์เพียงผู้เดียวในทุกเรื่องที่เขาประสงค์ไม่ว่าจะเรื่องคุณยาหรืออาคิเราะฮฺ และเขาจะต้องไม่ร้องขอจากสิ่งอื่นเด็ดขาด

นั่นก็เพราะว่า การขอต่อสิ่งอื่น หรือบุคคลอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮฺ ﷻ นั้น เป็นสิ่งไร้ค่า ไร้ประโยชน์ เพราะที่ไม่มีผู้ใดที่มีเดชานุภาพอันสมบูรณ์แบบนอกจากอัลลอฮฺ ﷻ เพียงผู้เดียว ไม่มีผู้ใดได้ยื่นเสียงกระซิบกระซาบในที่ลับนอกจากอัลลอฮฺ ﷻ และไม่มีผู้ใดกำหนดกฎสภาวะในเรื่องดีและชั่วนอกจากอัลลอฮฺ ﷻ ด้วยเหตุนี้เองจึงไม่มีผู้ใดสามารถที่จะตอบรับ คำขอของมนุษย์ ผู้เป็นบ่าวอย่างแท้จริงนอกจากอัลลอฮฺ ﷻ องค์เดียวเท่านั้น

ฉะนั้น จึงไม่อนุญาตให้ผู้ที่เป็นมุสลิมทำการเรียกร้องขอต่อสุสาน หรือ กุโบร ใดๆทั้งสิ้น ไม่ว่าผู้ถูกฝังนั้นจะเป็นผู้ใดก็ตามเพราะเขาไม่ได้ยื่น(ไม่สามารถที่จะรับรู้และตอบสนองได้-ผู้แปล) แต่ทว่าอัลลอฮฺ ﷻ ต่างหากที่เป็นผู้ทรงให้คุณให้โทษ จึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่บรรดามุสลิมจะต้องไม่สร้างมัสยิดเหนือสุสาน หรือหลุมฝังศพใดๆ เนื่องจากท่านนบี ﷺ ได้ห้ามไว้

ผู้เป็นบ่าวจำต้องตระหนกและพึงสังวรณอยู่เสมอถึงความอ่อนแอของตน แล้วพินิจใคร่ครวญถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺ ﷻ พึงสังวรณในความขัดสนของตนและพินิจใคร่ครวญถึงความมั่งมีของอัลลอฮฺ ﷻ พึงสังวรณในความโง่เขลาของตน และพินิจใคร่ครวญถึงอัจริยาของพระองค์อัลลอฮฺ ﷻ พึงสังวรณในความต่ำต้อยของตนและพินิจใคร่ครวญถึงความสูงส่งของอัลลอฮฺ ﷻ

ผู้เป็นบ่าวจำเป็นต้องตระหนักว่า อำนาจ และสิทธิ์ขาดทั้งหลายนั้น เป็นของอัลลอฮฺ ﷻ รอซูลและบรรดาผู้ศรัทธา<sup>4</sup> ทั้งหมด จึงจำเป็นที่เขาต้องพยายามผลักดันตัวของเขาให้อยู่ในกลุ่มผู้ศรัทธา บรรดาผู้ซึ่งมอบหมายในทุกสิ่งทุกอย่างต่ออัลลอฮฺ ﷻ บรรดาผู้ซึ่งไม่ขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นนอกจากอัลลอฮฺ ﷻ ไม่ขอความคุ้มครองอื่นนอกจากผู้ใดยกเว้นจากอัลลอฮฺ ﷻ องค์เดียว ไม่ขอความช่วยเหลือยามคับขันจากบุคคลใดยกเว้นอัลลอฮฺ ﷻ องค์เดียว ไม่กลัวเกรงต่อผู้ใดยกเว้นแต่อัลลอฮฺ ﷻ องค์เดียว ไม่ปรารถนานอกจากอัลลอฮฺ ﷻ ไม่เชื่อดัตว์พลีนอกจากเพื่ออัลลอฮฺ ﷻ องค์เดียว ไม่บนบานยกเว้นต่ออัลลอฮฺ ﷻ ไม่สาบานด้วยสิ่งอื่นเว้นแต่ด้วยกับอัลลอฮฺ ﷻ เท่านั้น พวกเขาจะไม่สวมเครื่องรางของขลังใดๆ ทั้งนั้น และพวกเขาก็จะไม่ไปหาและไม่เชื่อในคำทำนายของพวกเขาหมอดู นักไสยศาสตร์ หรือ นักโหราศาสตร์

<sup>4</sup> บรรดาผู้ศรัทธา(มุฮัมมิด)ในที่นี้ หมายถึง บรรดาผู้ที่มีความศรัทธาเชื่อมั่นอย่างแท้จริงต่ออัลลอฮฺ รอซูล และต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่อิสลามสั่งให้ศรัทธา พร้อมกับบารอญในครวลง ขอบเขตของอิสลาม โดยการปฏิบัติตามคำสั่งใช้และออกห่างจากคำสั่งห้ามอย่างเคร่งครัด (ผู้แปล)

เช่นเดียวกันผู้ศรัทธาที่แท้จริงนั้น เขาจะไม่มองเหตุการณ์ต่างๆในแง่ร้ายพวกเขาจะระมัดระวังในการพูดอยู่ตลอดเวลาเพื่อจะได้ไม่ตกลงสู่รอกเวจี เช่นเดียวกัน พวกเขาจะไม่พูดกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดที่เกิดขึ้นว่า “นี่เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺ ﷻ และคนนั้นคนนี้ต้องการให้มันเกิดขึ้น” หรือพวกเขาจะไม่พูดว่า”หากว่าไม่มีอัลลอฮฺ ﷻและท่านแล้ว...” หรือพวกเขาจะไม่พูดว่า “ฉันขอมอบหมายต่ออัลลอฮฺ ﷻและท่าน...” นั่นก็เพราะว่าคำพูดต่างๆเหล่านี้ หรือคำพูดในทำนองเดียวกันกับข้างต้น มันทำให้เกิดความเท่าเทียมกันระหว่างอัลลอฮฺ ﷻ พระผู้อภิบาลผู้ทรงเกรียงไกร กับมนุษย์ผู้เป็นบ่าวอันต่ำต้อยด้วยเหตุนี้เองคำพูดต่างๆเหล่านี้ ถือว่าเป็นการเอาผู้อื่นมาตั้งเป็นภาคีกับอัลลอฮฺ ﷻ (ชริกเล็ก) ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อนุญาตให้ทำในอิสลามฉะนั้นคำพูดที่ถูกต้องนั้นต้องพูดว่า “ฉันขอมอบหมายต่ออัลลอฮฺ ﷻเพียงผู้เดียว...” หรือ “สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปตามที่อัลลอฮฺ ﷻทรงประสงค์ แล้วหลังจากนั้นเพราะความต้องการของท่าน”

จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องศรัทธาต่ออัลลอฮฺ ﷻ ในขณะที่เดียวกัน จำเป็นที่เราต้องปฏิเสธศรัทธาต่อ “อัญญาอูซุต” คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกบูชาอื่นจากอัลลอฮฺ

อัญญาอูซุต ซึ่งมีความหมายว่า “ทุกสิ่งที่ถูกบูชานอกจากอัลลอฮฺ ﷻ” นั้น มีตามลำดับ ดังนี้

1 - หัวหน้าของ อูซุต ต่างๆนั้นคือ ชัยฏอน

2 - ผู้ใดก็ตามที่ถูกบูชา โดยที่เขา (ผู้ถูกเคารพ)นั้นพอใจ (ในการเคารพบูชานั้น)

3-บรรดาบุคคลที่ทำการร่างกฎหมายต่างๆซึ่งนำมาหักห้ามในสิ่งที่อัลลอฮ์ ﷻทรงอนุมัติหรือมาอนุมัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ ﷻทรงหักห้าม

4 - ผู้ใดก็ตามที่เรียกร้องไปสู่สิ่งดังกล่าว(กฎหมายที่ร่างขึ้น) หรือปกครอง ตัดสินคดีความภายใต้เนื้อหาของสิ่งดังกล่าว ซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าพวกเขาละเมิดขอบเขตของการเป็นผู้ถูกสร้าง(มัลกุก) โดยการไม่เชื่อฟังและไม่จงรักภักดีต่อผู้สร้างอันเป็นพระเจ้า

อัลลอฮ์ ﷻองค์เดียวเท่านั้น ที่ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมา เพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงรอบรู้ดียิ่งต่อสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือเป็นโทษแก่มนุษย์ จึงไม่มีผู้ใดที่สมควรแก่การมีอำนาจในการการร่างบัญญัติสำหรับมนุษย์นอกจากอัลลอฮ์ ﷻองค์เดียวเท่านั้น

## การศรัทธาต่อบรรดามะลาอีกะฮฺ عليه السلام

ฉันเป็นมุสลิม.....

ฉันศรัทธา เชื่อมั่นว่าบรรดามะลาอีกะฮฺนั้นมีจริง ซึ่งอัลลอฮฺ ﷻ ได้ทรงสร้างพวกเขาจากรัศมี ทรงให้พวกเขามีปีกมีรูปร่างใหญ่โตแตกต่างกัน บางมะลาอีกะฮฺ เช่น ญิบรีล عليه السلام มีถึง 600 ปีก ระหว่างทุกๆสองปีกมีขนาดเท่าระหว่างตะวันออกกับตะวันตกและบางมะลาอีกะฮฺ เช่น อิสรอฟีล عليه السلام มีปีกถึง 12,000 ปีก ปีกข้างหนึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกและอีกข้างอยู่ทิศตะวันตก และบัลลังก์ตั้งอยู่เหนือหัวของเขา(เพราะเขาเป็นหนึ่งในผู้แบกบัลลังก์ของอัลลอฮฺ) ทั้งนี้และทั้งนั้น พวกเขาจะไม่กิน ไม่ดื่ม ไม่นอน ไม่สืบพันธุ์ อัลลอฮฺ ﷻ ได้ทรงบัญชาสั่งใช้ให้พวกเขาทำหน้าที่ต่างๆ ซึ่งพวกเขาจะปฏิบัติตามคำบัญชาของพระองค์ด้วยความกลัวเกรง และน้อมรับโดยจงรักภักดี

บรรดามะลาอีกะฮฺนั้น พวกเขาจะจงรักภักดีต่ออัลลอฮฺ ﷻ อยู่ตลอดเวลา และส่ำเสมอ ไม่มีเว้นว่าง พวกเขาจะไม่มีวันฝ่าฝืนในสิ่งที่อัลลอฮฺ ﷻ ทรงบัญชาลงมายังพวกเขา พวกเขามีความเกรงกลัวต่อพระองค์ผู้มีอำนาจเหนือพวกเขาจนเนื้อตัวสั่น พวกเขามีจำนวนมากมายมหาศาล ไม่มีใครรู้จำนวนที่แท้จริงของพวกเขา ยกเว้นอัลลอฮฺ ﷻ เท่านั้น พวกเขาบางส่วนจะทำการกราบต่ออัลลอฮฺ ﷻ นับตั้งแต่วันที่พระองค์ทรงสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดิน จนกระทั่งถึงวันกิยามะฮฺ เมื่อถึงวันกิยามะฮฺพวกเขาก็จะยกศีรษะขึ้นจากการสujudแล้วกล่าวว่า “มหาบิริฮูตี

ยิ่งแห่งพระองค์ท่าน พวกเรายังมิได้ให้การสักการะ(อิบาดะฮฺ)อย่างแท้จริงต่อพระองค์เลย”

บรรดามะลาอีเกฮฺฮุนั้น พวกเขาเป็นปวงบ่าวของอัลลอฮฺ ﷻ เหมือนกับที่พวกเราเป็นปวงบ่าวของพระองค์ ﷻ พวกเขาไม่ได้เป็นชายหรือหญิง ในขณะเดียวกันพวกเขาก็ไม่ใช่ผู้ช่วยของอัลลอฮฺ ﷻ แต่พวกเขาจะคอยช่วยเหลือบรรดาผู้ศรัทธาด้วยการอนุมัติจากอัลลอฮฺในวันกียามะฮฺ

หน้าที่ต่าง ๆ ของบรรดามะลาอีเกฮฺฮฺที่อัลลอฮฺได้ทรงบัญชา

- พวกเขาบางส่วน ทำหน้าที่เป็นผู้เฝ้าติดตามรักษาปวงบ่าวที่เป็นมนุษย์
- พวกเขาบางส่วน ทำหน้าที่บันทึกความดีและความชั่วของมนุษย์
- พวกเขาบางส่วน ทำหน้าที่แช่ซ็องฮฺสุดีสรรเสริญต่อพระองค์อัลลอฮฺ ﷻ ในเวลากลางคืนและกลางวันโดยไม่ขาดสาย
- มะลาอีเกฮฺฮฺบางส่วน มีหน้าที่เป็นผู้ทอหาสถานที่ ที่มีการรำลึกถึงอัลลอฮฺ ﷻ สถานที่ซึ่งมีการอ่านคำภีร์อัลกุรอานและสถานที่ ที่มีการเรียนการสอน(บัญญัติแห่งพระองค์-ผู้แปล)
- บางส่วนจากมะลาอีเกฮฺฮฺ มีหน้าที่เทิดทูนบัลลังก์แห่งอัลลอฮฺ ﷻ จำนวนของพวกเขาคือแปดท้าน ซึ่งอัลลอฮฺได้ทรงสร้างพวกเขาให้มีรูปร่างใหญ่โตมหึมา ถึงขั้นที่ว่านกตัวหนึ่งจะต้องใช้เวลาถึง 500 ปีในการบินจากตี่งหูไปสู่ลำคอของท่านหนึ่ง

- ส่วนหนึ่งจากมะลาอีกะฮฺ มีหน้าที่เก็บวิญญาณจากปวงบ่าวของอัลลอฮฺ ﷻ ซึ่งพวกเขาเหล่านั้นคือมะลาอีกะฮฺแห่งความตายนั่นเอง
  - “อิสรอฟีล ﷻ” เป็นมะลาอีกะฮฺท่านหนึ่ง ที่มีหน้าที่เป่าแตร ในครั้งแรกก่อนการเกิดวันกียามะฮฺ สิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะตายหมด หลังจากนั้น อิสรอฟีล ﷻ ก็จะทำการเป่าแตรขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการทำให้สิ่งมีชีวิตทั้งในชั้นฟ้าและแผ่นดินฟื้นคืนชีพขึ้นมา เพื่อทำการสอบสวนบัญชีการงานในวันกียามะฮฺ
  - “มีกาอิล ﷻ” เป็นมะลาอีกะฮฺท่านหนึ่ง มีหน้าที่ในการหลั่งน้ำฝน
  - “ริฎวาน ﷻ” เป็นมะลาอีกะฮฺที่มีหน้าที่ ฝ้าดูแลสวนสวรรค์ ซึ่งมะลาอีกะฮฺอีกจำนวนหนึ่งเป็นผู้ช่วยเหลือในหน้าที่นี้ พวกเขาต่างบริการให้ความสะดวกสบาย สำราญแก่บรรดาผู้ศรัทธาในสวนสวรรค์
  - “มาลิก ﷻ” เป็นมะลาอีกะฮฺที่ถูกมอบหมายให้ทำหน้าที่ดูแลขุมนรก ซึ่งมีมะลาอีกะฮฺจำนวนหนึ่งจะคอยช่วยเหลือท่านในหน้าที่นี้ หัวหน้าที่ใหญ่ๆ ของมะลาอีกะฮฺจำนวนนี้มี 19 ท่าน แต่ละท่านจะมีค้อนเหล็กที่ใช้ทุบตีทรมานบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาในนรก
- ขออัลลอฮฺได้ทรงโปรดกรุณาคุ้มครองเราจากขุมนรกด้วยเทอญ –

หัวหน้าของบรรดามะลาอีกะฮฺทั้งหมดนั้นคือ “ญิบรีล ﷻ” ผู้ถูกมอบหมายให้มีหน้าที่นำวะฮฺยู(บัญญัติ)จากพระองค์อัลลอฮฺลงสู่บรรดานบีและรอซูลทั้งหลาย

ท่านนะบีมุฮัมมัด ﷺ ได้เห็นท่านญิบรีล ﷺ ในรูปร่างที่แท้จริงของท่าน ปรากฏว่าความใหญ่โตของรูปร่างของท่านทำให้ขอบฟ้าถูกปิดเต็ม ด้วยกับความใหญ่โตของรูปร่างของท่าน นอกจากนี้ท่านยังมีปีกถึง 600 ปีกด้วยกัน ระหว่าง ทุก ๆ สองปีกมีระยะห่างเท่าตะวันออกไปยังตะวันตก

ท่านญิบรีล ﷺ ผู้นี้แหละ ที่เป็นผู้ได้ทำการเอาขอบปีกของท่านตกลงที่ ชุมชนของนะบีลู่ฏ (พวกกรักร่วมเพศ) หลังจากนั้นก็เอาขอบปีกของท่านที่ติด แผ่นดินของนะบีลู่ฏขึ้นสู่ท้องฟ้า แล้วสะบัดปีกอย่างแรงชดกลุ่มชนของลู่ฏลงสู่ พื้นดิน ซึ่งเป็นการพลิกแผ่นดินลงโทษพวกเขาอย่างที่ถูกกระบุงไว้ในอัลกุรอาน

นอกจากนี้ ยังมีบรรดามะลาอิกะฮ์อีกมากมายที่มีหน้าที่ต่าง ๆ นานา อัลลอฮ์ทรงตรัสว่า

وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ الْمَدَّثِرُ: 31

“และไม่มีผู้ใดรู้จำนวนของไพร่พลของพระเจ้าของเจ้า นอกจากพระองค์เท่านั้น”

อัลมุตซ์ษีร 31

บรรดามะลาอิกะฮ์นั้นพวกเขาจะรักบรรดาผู้ศรัทธาที่อัลลอฮ์ทรงรักพวกเขา พร้อมกันนี้พวกเขายังขอพรและขอกอภัยโทษจากอัลลอฮ์แก่บรรดาผู้ศรัทธา เหล่านี้อีกด้วย



บรรดามะลาอีกะฮุนั้น ถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีกำลังวังชาอย่างที่เราทราบ  
พวกเขายังเข้ามาร่วมกับบรรดาผู้ศรัทธาในการสู้รบกับศัตรูอิสลามอีกด้วย

## การศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์

ฉันเป็นมุสลิม.....

ฉันศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ของอัลลอฮฺที่พระองค์ได้ทรงประทานลงมาแก่บรรดารอซูลของพระองค์ สำนักของบรรดาคัมภีร์เหล่านี้เป็นพระดำรัสของอัลลอฮฺ ﷻ ซึ่งพระองค์ได้ทรงประทานลงมาเพื่อให้บรรดารอซูลของพระองค์นำมันมาประกาศ เผยแพร่ถึงศาสนา บทบัญญัติของพระองค์แก่มนุษย์

บรรดาคัมภีร์ที่สำคัญๆมีดังต่อไปนี้

- อัลกุรอาน ถูกประทานลงมาแก่ท่านรอซูลของเรา มุฮัมมัด ﷺ
- อัลอินญีล ถูกประทานลงมาแก่นะบีอีซา ﷺ
- อัตเตารอต ถูกประทานลงมาแก่นะบีมูซา ﷺ
- อัซซาบูร์ ถูกประทานลงมาแก่นะบีดาวิด ﷺ
- อัศศุฟ ถูกประทานลงมาแก่นะบีอิบรอฮีม ﷺ

อนึ่ง บางคัมภีร์ต่างๆเหล่านี้ (ยกเว้นกุรอาน) ได้ถูกทำการบิดเบือนเนื้อหา ก่อนการลงมาของอัลกุรอาน

พระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน เป็นคัมภีร์ที่มาทำการครอบคลุมคัมภีร์ต่างๆเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นคัมภีร์เตารอตหรืออินญีลก็ดี ให้ตั้งอยู่ในความเป็นจริง กล่าวคือ สิ่งใดที่แปลกปลอมเข้ามา ก็จะแจ้งให้ทราบ และสิ่งที่ถูกตัดทอน ปกปิด หรือบิดเบือนออกไปก็จะแจ้งให้ทราบเช่นกัน

สรุป คัมภีร์อัลกุรอาน เป็นคัมภีร์ที่ลงมาลงบางบทบัญญัติในคัมภีร์ก่อนๆ ยืนยันบางประการในบรรดาคัมภีร์เหล่านี้ และยังนำบทบัญญัติที่ไม่มีในคัมภีร์ก่อนๆ เหล่านี้อีกด้วย กล่าวคือ คัมภีร์กุรอานเป็นคัมภีร์เดียวเท่านั้นที่ได้รับการยอมรับ ณ ที่อัลลอฮ์ ﷻ

อัลลอฮ์ ﷻจะไม่ทรงรับการทำงานต่างๆ ในวันกิยามะฮ์ยกเว้นการทำงานต่างๆ ที่ถูกทำตามบทบัญญัติของคัมภีร์อัลกุรอานเท่านั้น

คัมภีร์อัลกุรอานนั้นเป็นพระดำรัสที่แท้จริงของอัลลอฮ์ ﷻ ซึ่งเป็นคัมภีร์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง ใครก็ตามที่พูดตามอัลกุรอานเขาคือผู้สัจจะ ใครก็ตามที่ตัดสินตามบทบัญญัติของอัลกุรอาน เขาคือผู้ผดุงความยุติธรรม ใครก็ตามที่ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของอัลกุรอาน เขาผู้นั้นคือผู้ได้รับชัยชนะ

แต่ใครก็ตามที่ผินหลังให้อัลกุรอาน ไม่ปฏิบัติตาม ละเลย หรือ ละทิ้ง คำสั่งสอนของอัลกุรอาน เขาผู้นั้นจะเป็นหนึ่งในหมู่ผู้ได้รับความอัปยศและความพินาศหายนะ

บรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของอัลกุรอาน ท่องจำ เอาใจใส่ และอยู่ในกรอบและขอบเขตแห่งคำสั่งสอนของกุรอานนั้นพวกเขาเหล่านั้นเป็นผู้ใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ และเป็นบุคคลพิเศษของพระองค์

บุคคลที่ดีที่สุดคือผู้ที่ศึกษาอัลกุรอาน และสอนอัลกุรอานแก่บุคคลอื่น นั่นก็เป็นเพราะว่า กุรอานนั้นจะช่วยผู้ที่อ่านมันท่องจำมันและปฏิบัติตามมัน ในวันกียามะฮฺ พร้อมทั้งมาขอจากอัลลอฮฺ ﷻ ให้บุคคลดังกล่าวเข้าสวรรค์อีกด้วย

คัมภีร์อัลกุรอานนั้นจะมาทำความสะอาดหัวใจจากสิ่งต่างๆที่มาสร้างความสกปรกไม่ว่าจะเป็นความคลางแคลงสงสัยในเรื่องของศาสนาหรืออารมณ์ใฝ่ต่ำ ทั้งนี้กุรอานยังนำพาหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยรักและการให้ความศักดิ์สิทธิ์ต่อมันไปสู่ความใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺ มันจะส่งเสริมสิ่งให้ปฏิบัติทำางานที่จะได้มาซึ่งชัยชนะและความสำราญตลอดกาล

มารยาทต่างๆที่ควรเอาใจใส่อย่างยิ่งในการอ่านอัลกุรอาน

1. ต้องทำความสะอาดร่างกาย จิตใจ โดยการอาบน้ำละหมาด
2. หันหน้าไปสู่ทิศกิบลัต
3. นั่งในท่าสุภาพ-สุชุม
4. ไม่อ่านอย่างรีบเร่ง
5. อ่านอย่างตั้งใจและอ่านอย่างอ่อนน้อม
6. แสดงความเศร้าโศก เสียใจในขณะที่อ่านต่อบาปต่างๆ และต่อ การละเลยในเรื่องของการปฏิบัติตามคำสอนของกุรอาน
7. ร้องให้จากความเกรงกลัวต่ออัลลอฮฺ และจากความยิ่งใหญ่ของ พระดำรัสของพระองค์
8. พยายามอ่านด้วยเสียงที่ไพเราะ

9. ถ้าอ่านในที่มีผู้คนละหมาดอยู่ไม่ควรอ่านเสียงดัง เพราะมันจะเป็นการรบกวนสมาธิในการละหมาดของเขา
10. ในขณะที่อ่านพยายามตรึงตรอง และใคร่ครวญในความหมายของอัลกุรอาน
11. พยายามตั้งใจจดจ่อต่อการอ่าน และต่อความหมายของอัลกุรอาน
12. พยายามรำลึกถึงสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงบันดาล เช่น พากฟ้าและแผ่นดิน ฯลฯ ที่ถูกระบุในกุรอาน

เราจำเป็นต้องมั่นใจอย่างแน่นอนว่า การเอาคัมภีร์อัลกุรอานมาเป็นธรรมนูญในการดำเนินชีวิตของมนุษย์นั้น เป็นหลักประกันที่สำคัญอย่างยิ่งในการที่จะได้มาซึ่งความมั่นคงในการปกครองบนผืนแผ่นดิน ไม่ว่าจะเป็ในระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศหรือระดับโลก ทั้งนี้และทั้งนั้นมันยังเป็นเหตุสำคัญที่จะทำให้เรามีชัยชนะเหนือศัตรูทั้งหลาย

ฉะนั้น ผู้อ่านที่รัก จงเร่งรีบในการยึดถือคัมภีร์อัลกุรอานด้วยความรักและเคร่งครัดเถิด หากท่านเป็นผู้ที่ละเอียดต่ออัลกุรอานแล้ว จงรีบกลับไปหาและนำมันมาปฏิบัติในชีวิตจริง แล้วท่านจะเป็นผู้หนึ่งที่จะได้รับความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า

การเรียกร้องของอัลลอฮ์ให้ท่านกลับไปหาพระองค์โดยการยึดถือปฏิบัติตามกรอ่านแล้วท่านก็ตอบสนองด้วยดีนั้น พระองค์จะทรงเปรมปรีดีต่อท่านมากกว่าความดีใจของครอบครัวที่ได้พบกับสมาชิกหลังจากที่ต้องจากกันเป็นเวลานานแสนนาน

## การศรัทธาต่อบรรดาศาสนทูต

ฉันเป็นมุสลิม...

ฉันศรัทธาต่อบรรดาศาสนทูตของอัลลอฮ์ ﷺ ทั้งหมด อัลลอฮ์ ﷻ ได้ทรงคัดเลือกจำนวนหนึ่งจากหมู่มนุษย์ให้เป็นศาสนทูตของพระองค์ พระองค์ทรงประทานบทบัญญัติของพระองค์แก่พวกเขาเพื่อให้พวกเขานำมันมาปฏิบัติและเผยแพร่ประกาศแก่กลุ่มชนของตน ซึ่งผู้ใดก็ตามกล่าวตอบรับและปฏิบัติตามพวกเขาเหล่านั้นจะได้เข้าสู่สวนสวรรค์อันสถาพร แต่ผู้ที่ปฏิเสธต้อตึงไม่ปฏิบัติตาม พวกเขาเหล่านั้นจะลงสู่ขุมนรกอเวจีอันน่าสะพรึง

อัลลอฮ์ ﷻ ได้ทรงสนับสนุนบรรดาศาสนทูตของพระองค์ด้วยกับสิ่งมหัศจรรย์ที่เหนือธรรมชาติ (มูอฺญิซาต) เพื่อมายืนยันว่าพวกเขานั้นเป็นรอซูลจากอัลลอฮ์ ﷻ จริง เพื่อที่จะให้บรรดารอซูลใช้เป็นหลักฐานในวันกียามะฮ์มัดตัวบรรดาผู้ที่ปฏิเสธต้อตึงไม่ยอมรับการเชิญชวนเรียกร้องของพวกเขาไปสู่อัลลอฮ์ ﷻ

ศาสนทูตคนแรกที่อัลลอฮ์ ﷻ ทรงส่งเขามาแก่มนุษย์นั้นคือ ท่านนะบีนุห์ عليه السلام และท่านสุดท้ายคือ ท่านนะบีมุฮัมมัด ﷺ

บรรดาศาสนทูตของอัลลอฮฺ ﷺ ทั้งหมดนั้นเป็นมนุษย์ กินดื่ม แต่งงาน เจ็บป่วย และตาย กล่าวคือ พวกเขาทุกคนเหมือนมนุษย์ทั่วไป แต่พวกเขาเหล่านั้น ถูกจัดว่าเป็นกลุ่มชนที่ดีที่สุดจากบรรดามนุษย์ทั้งหลาย พวกเขาได้รับการปกป้องให้พ้นจากการกระทำบาปต่างๆโดยอัลลอฮฺ ﷻ

บรรดาศาสนทูตของอัลลอฮฺ ﷻ นั้นมีจำนวนมากมายแต่อัลลอฮฺ ﷻ พระองค์ได้ทรงระบุและเอ่ยชื่อ ในคัมภีร์อัลกุรอานบางส่วนเท่านั้น ซึ่งมีดังต่อไปนี้

1. มุฮัมมัด ﷺ 2. อิบรอฮีม ؑ 3. มูซา ؑ 4. อีซา ؑ 5. นุหฺ์ ؑ

ซึ่งห้าท่านนี้ถือว่าเป็นบรรดาศาสดาผู้ที่ดีเลิศซึ่งเรียกว่า “อูลูลอฮฺมี” มีความหมายว่า “เหล่าผู้ตั้งมั่นจากบรรดารอซูลทั้งหลาย”

6. อิสมาอีล ؑ 7. อิสรหาก ؑ 8. ยะอฺกูบ ؑ 9. ฮารูน ؑ 10. อัยยูบ ؑ 11. ยูनुซ ؑ 12. สุลัยมาน ؑ 13. ดาวิด ؑ

14. ยะหฺยَا ؑ 15. ซะการียَا ؑ 16. ฮูด ؑ 17. ซอลิหฺ์ ؑ 18. ยูซุฟ ؑ 19. ซุอัยบ ؑ 20. อิลยาส ؑ 21. ลูฏ ؑ

22. ซุลกีฟลฺ ؑ 23. อีดรีส ؑ และท่านอื่นๆอีกมากมาย

ซึ่งบางส่วนของพวกเขาได้ถูกเล่า และระบุในอัลกุรอาน และบางส่วนของพวกเขาพระองค์มิได้เอ่ยถึง



สิ่งแรก<sup>5</sup>ที่บรรดารอซูลทั้งหมดเรียกร้องเชิญชวนประชาชาติของพวกเขา นั่นคือ การเรียกร้องเชิญชวนไปสู่ “การเคารพสักการะบูชาต่ออัลลอฮ์ ﷻ เพียงองค์เดียวเท่านั้น” ส่วนประการสำคัญยิ่งที่บรรดารอซูลทั้งหลายห้ามปรามอย่างเด็ดขาดแก่มนุษย์กลุ่มชนของพวกเขา นั่นก็คือ “ชริก” การเอาสิ่งอื่นมาเป็นภาคีกับอัลลอฮ์ในเรื่องของการอิบาดะฮ์ และทุกๆ เรื่องที่เป็นสิทธิ์ของพระองค์เพียงผู้เดียว

บรรดารอซูลทุกท่านนั้น นำพาอัลอิสลามมาประกาศเผยแพร่อะและเชิญชวนเรียกร้องมนุษย์กลุ่มชนของพวกเขาไปสู่ “การเคารพบูชาสักการะต่ออัลลอฮ์ ﷻ เพียงผู้เดียว” เพียงแต่ว่า แต่ละรอซูลนั้น ถูกมอบบัญญัติที่แตกต่างกัน และมีวิธีการในการทำอิบาดะฮ์ต่ออัลลอฮ์ ﷻ ที่แตกต่างกันไป นั่นก็เนื่องจากความแตกต่างกันของแต่ละรอซูลในกรณีของกาลเวลาและสถานที่

บรรดารอซูลก่อนหน้าท่านนะบีมุฮัมมัด ﷺ แต่ละท่านได้แจ้งข่าวดีแก่สาวกของพวกเขาถึงการมาของท่านนะบีมุฮัมมัด ﷻ และสั่งใช้บรรดาสาวกของพวกเขาให้ตามและเชื่อฟังท่านนะบีมุฮัมมัด ﷻ หากว่าท่านนะบีมุฮัมมัด ﷻ ถูกแต่งตั้งให้เป็นรอซูลมายังพวกเขา

ความแตกต่างระหว่าง “รอซูล” กับ “นบี” นั่นก็คือผู้เป็นรอซูลทั้งหลายนั้น คือผู้ที่อัลลอฮ์ทรงประทานบทบัญญัติใหม่(ชะรีอะฮ์)ลงมาแก่พวกเขา และ

<sup>5</sup> คือภาระหน้าที่หลักและสำคัญที่สุดของบรรดาศาสนทูตทั้งหมด เพราะฉะนั้นบรรดาอายีผู้เรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์ต้องพยายามเป็นอย่างยิ่งในการเน้นย้ำผู้คนให้ตระหนักในเรื่องนี้ – ผู้แปล

ทรงบัญชาให้เขานำมันไปประกาศเผยแพร่แก่มนุษยกลุ่มชนของเขา ส่วนผู้ที่  
เป็นนบีนั้น คือผู้ที่อัลลอฮ์ ﷻ ทรงแต่งตั้งเพื่อมายืนยัน เน้นย้ำ และปฏิบัติตาม  
บทบัญญัติของรอซูลคนก่อนท่านในกลุ่มชนของท่าน

ฉันเป็นมุสลิม ฉันศรัทธาว่า รอซูลที่ดีเลิศที่สุด ณ อัลลอฮ์นั้นคือ ท่านรอ  
ซูลลุลลอฮ์ มุฮัมมัด ﷺ ซึ่งท่านเป็นลูกหลานของอิสมาอีล บุตรของ ท่านรอซูล  
อิบรอฮีม อะลัยฮุมสสลาม

อัลลอฮ์ ﷻ ได้ทรงแต่งตั้งให้ท่านรอซูลมุฮัมมัด ﷺ เป็นรอซูลของพระองค์  
มายังมวลมนุษยทั้งหมดในโลกนี้ และพระองค์ยังได้ทรงให้ท่านเป็นนบีและรอ  
ซูลคนสุดท้าย(ปัจฉิมศาสดา)อีกด้วย จึงไม่มีนบีหรือรอซูลคนใด ๆ ทั้งสิ้นหลังจาก  
การเสียชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัด ﷺ

อัลลอฮ์ ﷻ ได้ทรงสนับสนุนท่านรอซูล มุฮัมมัด ﷺ ด้วยกับ”มูอญีซาต”  
อัลลอฮ์ ﷻ ได้ทรงเชิดชูให้ความประเสริฐแก่ท่านรอซูลมุฮัมมัด ﷺ เหนือกว่า  
บรรดารอซูลคนก่อนๆทั้งหมด ในขณะที่เดียวกันพระองค์ยังได้ทรงให้ความ  
ประเสริฐแก่ศาสน์ที่ท่านนำมาประกาศเผยแผ่ต่อมนุษยมากกว่าบรรดาศาสน์  
ต่างๆ ที่บรรดารอซูลท่านก่อนๆนำมาประกาศเผยแผ่ต่อกลุ่มชนของพวกเขา  
เช่นเดียวกัน บทบัญญัติต่างๆที่ท่านนำมานั้นมีจุดเด่นและมีความประเสริฐ  
มากกว่าหลายเท่าต่อบทบัญญัติของบรรดารอซูลคนก่อนๆที่นำพามา

คัมภีร์ที่มีความประเสริฐเหนือบรรดาคัมภีร์ก่อนๆที่ท่านรอซูลมุฮัมมัด ﷺ นำมานั้นก็คือ “อัลกุรอาน” ประชาชาติที่อัลลอฮ์ ﷻ ได้ทรงมอบความประเสริฐให้มากกว่าประชาชาติอื่นๆหลายเท่า นั่นคือ “ประชาชาติของท่านรอซูลมุฮัมมัด ﷻ” บรรดาผู้ถูกขานนามว่า “อัลมุสลิมีน” ซึ่งพวกเขาคือผู้ได้ปฏิบัติตามที่ศรัทธาต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านรอซูลบอกให้ศรัทธา และปฏิบัติตามคำสั่งสอนของศาสนา “อัล - อิสลาม” ที่ท่านรอซูลมุฮัมมัด ﷻ นำมามาจากอัลลอฮ์ ﷻ ผู้เป็นพระเจ้าพระองค์เอง

อัลลอฮ์ ﷻ ได้ทรงมอบสิทธิพิเศษต่างๆแก่ท่านรอซูลมุฮัมมัด ﷻ ซึ่งที่พระองค์ไม่ได้มอบให้กับบรรดานะบีคนก่อนๆท่านเลย ได้แก่

1. “อัลวะคีละฮ์” คือ สวนสวรรค์ชั้นสูงที่สุด ซึ่งอัลลอฮ์ ﷻ ได้ทรงตระเตรียมไว้ให้แก่ท่านรอซูลมุฮัมมัด ﷻ เพียงผู้เดียว
2. “อัลเกาะฮ์ร” คือ แม่น้ำในสวนสวรรค์ ไหลมาจากใต้บัลลังก์ของอัลลอฮ์ ﷻ<sup>6</sup>
3. “อัลเฮาฎ” คือ แอ่งน้ำที่ผู้เป็นมุสลิมเท่านั้นที่จะได้ดื่มในวันกียามะฮ์ ซึ่งเป็นวันที่มวลมนุษยทั้งปวงจะมีความกระหายน้ำอย่างมาก จนกระทั่งว่าเหงื่อของบางคนท่วมถึงหัวเข่า บางคนท่วมถึงเอว บางคนท่วม

<sup>6</sup> ในอัลกุรอานฉบับแบบไทยของสมาคมนักเรียนเก่าอาหรับระบุว่า “เป็นแม่น้ำในสวนสวรรค์ รมฝั่งทั้งสองของแม่น้ำทำด้วยทองคำ ทางน้ำไหลของแม่น้ำทำด้วยไข่มุก เพชร พลอย ทับทิม กลิ่นของแม่น้ำมีกลิ่นหอมกว่าขมิ้นเทศ และน้ำของแม่น้ำมีรสหวานยิ่งกว่าน้ำผึ้ง..”(อรรถาธิบาย ซูเราะฮ์อัลเกาะฮ์ร อายะฮ์ที่ 1)

ถึงไหล่ ฯลฯ ซึ่งนั้นก็ขึ้นอยู่กับภาระงานในโลกดูนยาของแต่ละคน ผู้ใด  
 ที่ทำความดีมากเท่าไรหรือเรื่องที่ทะเลมาจากร่างกายของเขาก็จะ  
 น้อยลงเท่านั้น ในวันนั้น ท่านนบีมุฮัมมัดจะเอาน้ำจากแอ่งน้ำ  
 “อัลเฮาฏ” ด้วยกับแก้วน้ำ แล้วยื่นให้ด้วยกับมือของท่านเองให้แก่  
 บรรดาผู้ศรัทธาเต็มซึ่งเมื่อพวกเขาเต็มแล้วก็จะไม่รู้สึกกระหายอีกเลย

4. “อัชชะฟาอะฮ์” คือ ท่านรอซูลมุฮัมมัด ﷺ จะทำการขอความ  
 ช่วยเหลือแก่บรรดามุสลิมที่เป็นผู้ฝ่าฝืนจากอัลลอฮ์ ﷻ ให้อัลลอฮ์ทรง  
 อภัยโทษแก่พวกเขา เพื่อที่พวกเขาจะได้รอดพ้นจากไฟนรกจนกระทั่ง  
 ไม่มีใครที่ได้กล่าวว่า “ไม่มีพระเจ้าอื่นใดยกเว้นอัลลอฮ์เท่านั้น และ  
 ท่านรอซูลมุฮัมมัดนั้น คือศาสนทูตของอัลลอฮ์” ยกเว้นเสียแต่ว่า  
 ท่านนบี ﷺ จะขอความช่วยเหลือแก่เขาจากอัลลอฮ์ ﷻ ให้พ้นจากนรก  
 จึงไม่มีคนที่ได้กล่าวคำพูดดังกล่าว ( กะลีมะฮ์ชะฮาดะฮ์ ) หลงเหลือ  
 อยู่ในนรก ด้วยเหตุนี้เอง ผู้ที่เป็นผู้ฝ่าฝืนที่เป็นมุสลิมนั้นจะไม่อยู่ใน  
 นรกตลอดกาลแต่ว่าเขาจะได้ออกจากนรกหลังจากที่เขาถูกทำความ  
 สะอาดจากบาปของเขาในนรกแล้ว ส่วนผู้ใดที่ศรัทธาต่อบรรดานบี  
 บรรดารอซูลทั้งหลาย แต่ไม่ศรัทธาในนบีมุฮัมมัด ﷺ เขาจะอยู่ใน  
 นรกตลอดกาล

5. อัลลอฮ์ ﷻ ได้ทรงให้ความช่วยเหลือแก่ท่านรอซูลมุฮัมมัด ﷺ มา  
 ตลอด และพระองค์ก็จะทรงให้ความช่วยเหลือแก่บรรดาสาวกผู้  
 ศรัทธาและปฏิบัติตามท่านจนกระทั่งถึงวันกียามะฮ์ นั่นก็ด้วยการ  
 เพิ่มความหวาดกลัวเข้าไปในหัวใจของศัตรูอิสลาม เป็นระยะเวลา  
 เท่ากับการเดินทางหนึ่งเดือน ซึ่งการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ ﷻ ใน

ลักษณะเช่นนี้ไม่เคยปรากฏแก่ผู้เป็นนบีและรอซูลท่านใดที่มาก่อนหน้าท่านเลย

6. อัลลอฮฺ ﷻ ได้ทรงอนุมัติให้พื้นพิภพนี้ เป็น”มัสยิด”และให้มันมีความสะอาดแก่ท่านรอซูลมุฮัมมัด ﷺ และอุมมะฮฺของท่าน กล่าวคือ ผู้เป็นมุสลิมสามารถทำการละหมาดได้ทุกพื้นที่ ทุกแห่งหน ทุกมุม และทุกจุด ของพื้นแผ่นดินของโลกนี้ และสามารถเอาฝุ่นดินมาทำตะยัมมูมได้ในกรณีที่อนุญาตให้ทำตะยัมมูม สิทธินี้เป็นเอกสิทธิ์ของท่านรอซูลมุฮัมมัดเพียงผู้เดียว ﷻ ซึ่งไม่ปรากฏแก่ผู้ใดมาก่อน
7. อัลลอฮฺ ﷻ ได้ทรงส่งท่านรอซูลมุฮัมมัด ﷺ มาเป็นศาสนทูตของพระองค์แก่มนุษย์และญินทั้งหมด ในขณะที่พระองค์ได้ทรงส่งนบีหรือรอซูลคนก่อนๆ ท่านมาเป็นศาสนทูตแก่กลุ่มชนของพวกเขา เท่านั้น
8. ท่านรอซูลมุฮัมมัด ﷻ เป็นมนุษย์และรอซูลคนแรกที่หลุมฝังศพของท่านจะแยกตัวออกเพื่อให้ท่านฟื้นคืนชีพขึ้นมา ท่านเป็นผู้แรกที่จะทำการขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺ ﷻ แก่มวลมนุษย์ ท่านเป็นผู้แรกที่จะทำการขอความช่วยเหลือจะถูกตอบรับ และท่านเป็นผู้แรกที่จะทำการเคาะประตูแห่งสวรรค์ ซึ่งมะลักผู้เป็นผู้ดูแลสวรรค์ที่มีนามว่า “ริฎวาน” จะกล่าวถามท่านว่า “เจ้าเป็นใคร?” ท่านนบีมุฮัมมัดจะกล่าวตอบว่า “ฉันคือมุฮัมมัด” ริฎวานก็จะกล่าวว่า “ฉันถูกสั่งไม่ให้เปิดประตูแก่ผู้ใดก่อนท่าน”

มุอฺญิซาตต่างๆที่ปรากฏแก่ท่านนะบีมุฮัมมัด ﷺ มีดังต่อไปนี้

1. การผัดดวงจันทร์เป็นสองซีก

2. การที่ท่านรอลุลลอฮฺ ﷺ ทำให้ดวงตาของท่าน “กอดตาตะฮฺ” กลับมาดีเป็นปกติ หลังจากที่ถูกศัตรูควักออกมาในสงครามฮุซุฮฺ
3. การที่ท่านหนี ﷺ ทำให้ขาของท่าน “อิบนูสะกัม” กลับมาดีเป็นปกติเหมือนเดิม หลังจากมันได้หักในสงครามบะดร์
4. การที่ท่านหนี ﷺ ได้ขอให้ต้นไม้ต้นหนึ่งปฏิญาณตนต่อท่านต่อหน้าผู้ปฏิเสธศรัทธาคนหนึ่งว่า “ฉันขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ และมุฮัมมัดเป็นรอลุลลอฮฺของพระองค์” และแล้วต้นไม้ต้นนั้นก็กล่าวปฏิญาณตนดังกล่าวโดยดี เป็นเหตุให้ชายผู้นั้นเข้ารับอิสลามทันที
5. การร้องไห้ของต้นไม้ที่ท่านหนี ﷺ เคยใช้ในการคณูบะฮฺหลังจากที่ท่านเลิกใช้มัน แต่ใช้มีมบ์แทน ทำให้มันร้องไห้ไม่ยอมหยุด จนกระทั่งท่านหนี ﷺ ต้องเอามือวางบนมัน(เป็นการปลอมโยน - ผู้แปล) มันจึงหยุดร้องไห้
6. การทำให้อาหารมีมากโดยมือของท่าน จนถึงขั้นว่า อาหารที่เต็มอยู่ในสองฝ่ามือของท่านสามารถทำให้คนจำนวนมากกว่า 80 คนกินจนอิ่ม
7. การทำให้น้ำมีมาก ในวันแห่งสนธิสัญญาฮุฎัยบียะฮฺ ซึ่งวันนั้น บรรดาซอฮาบะฮฺผู้เป็นทหารของนะบีต่างขาดแคลนน้ำกัน มีน้ำเพียงภาชนะเดียวเท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอต่อการดื่มใช้ ท่านหนี ﷺ จึงวางมือทั้งสองข้างของท่านภายในภาชนะนั้น ปรากฏว่าน้ำล้นออกมาจากนิ้วมือของท่านเสมือนตาน้ำผุด ทำให้ซอฮาบะฮฺของท่านที่มีจำนวนประมาณ

1,400 คนสามารถตีมน้ำจากภาชนะดังกล่าว และทำการอำน้ำ  
ละหมาดอย่างไม่บกพร่อง

8. เหตุการณ์อีสรอ - มิอรอจ การเดินทางจากมัสยิดอัลหะรอหมในมัก  
กะฮฺ ถึงมัสยิดอัลอักศอบในเยรูซาเล็มเพียงช่วงเวลาหนึ่งของกลางคืน  
ทั้งๆที่ระยะเวลาการเดินทางโดยกองคาระวานนั้นต้องใช้เวลานานถึง  
40 วัน การเดินทางในเวลากลางคืน(อัลอีสรอ)ของท่านนะบี ﷺได้  
เกิดขึ้นทั้งวิญญูณและเรื่อร่างของท่าน ขณะที่ท่านตื่นนอนมี  
สติสัมปชัญญะ มิใช่เป็นความฝันตามความคิดเห็นของคนบางคน  
อัลลอฮฺทรงให้ท่านเดินทางไปในเวลากลางคืน จากมัสยิดอัลหะรอหม  
ไปยังมัสยิดอัลอักศอบ จากนั้นทรงให้ท่านขึ้นสู่ชั้นฟ้าเบื้องบนคือการ  
มิอรอจ
9. การที่ท่านนะบี ﷺบอกถึงเหตุการณ์และข่าวคราวต่างๆที่ได้เกิดขึ้นใน  
สมัยของบรรดานบีและบรรดารอซูลคนก่อนๆกับอุมมะฮฺของพวกเขา  
(เช่น ยะฮฺยูดาและนะฮฺรอ - ผู้แปล) ในขณะที่ท่านนะบีนั้นเป็นบุคคล  
ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ นอกจากนี้ท่านยังบอกถึงเหตุการณ์ต่างๆที่  
จะเกิดขึ้นในอนาคต อาทิ การพิชิตเปอร์เซียและโรมัน และการโค่น  
ล้มอำนาจของกิสรอผู้ที่ฉีกสาส์นของท่านรอซูลลอสฺ ﷺที่เชียวชวนให้  
เขาเข้ารับอิสลาม

มุอฺญิซาตของท่านนะบี ﷺนั้นมีอีกมากมายที่ได้กล่าวไปข้างต้นนั้นเป็น  
เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น แต่มุอฺญิซาตที่ท่านนำพามาที่สำคัญยิ่งคือ “อัลกุ  
รอ่าน” ซึ่งสิ่งนี้จะป็น มุอฺญิซาต ที่คงอยู่ไปจนกระทั่งวันกิยามะฮฺ

อัลลอฮ์ได้ทรงยกย่องท่านนะบี ﷺ หมายถึงการกล่าวถึงชื่อของท่านใน เวลาอ่านตะชะฮุด(ขณะกล่าวตะฮียะฮฺ) ในเวลาอะซาน ในเวลาอีกอมะฮฺ และใน การกล่าวคุฏบะฮฺ ทั้งนี้พระองค์ยังทรงได้โปรดเอาชื่อของท่านนะบีมารวมติดคู่ กับพระนามของพระองค์ และพระองค์ก็ยังทรงให้เรากล่าวปฏิญาณตนว่า “ไม่มี พระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ และมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์” เป็น กุญแจแห่งการเข้ารับอิสลามและให้มันเป็นคำพูดที่ “บ่าว” ควรกล่าวมันก่อนที่จะ จากโลกดุนยาไป เพราะผู้ใดก็ตามที่กล่าวประโยคนี้ก่อนสิ้นลมหายใจ เข้าจะ ได้เข้าสู่สรวงสวรรค์

สิ่งจำเป็นอย่างยี่งที่เราต้องทำต่อท่านนะบี ﷺ คือ เราจะต้องไม่เอาคำกล่าว ของ “ใครคนใด” ก็ตามแต่ มาเทียบเคียงหรือเหนือกว่าคำกล่าวของรอซูลุลลอฮ์ ﷺ<sup>7</sup> เราจะต้องพยายาม เอาเสียงอย่างของท่านมาปฏิบัติในทุกๆเรื่องทุกๆ อิริยาบถของเรา ไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่แค่ไหนก็ตามแต่ ซึ่งเรา จะต้องไม่เอาบุคคลอื่น มาเป็นแบบอย่างล้ำหน้าท่านรอซูลุลลอฮ์ ﷺ

เราจะต้องรักใคร่ปรองดองซึ่งกันและกันภายใต้คำสั่งสอนของท่าน เรา จะต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนของท่านในทุกๆเรื่องเพราะอัลลอฮ์ทรงตรัสว่า “ผู้ใดเชื่อ ฟังอัลลอฮ์ แน่ฮอนเขาก็เชื่อฟังอัลลอฮ์แล้ว”<sup>8</sup>

7 หมายถึง คำพูดของใครไม่ว่าจะ ดัง เก่ง อาเหล่ม หรือดีแค่ไหน หากว่าข้อคิดเห็นของเค้า คำนับกับสุนนะฮฺของท่านรอซูล ﷺ คำพูดของเขาเป็นโมฆะ - ผู้แปล

8 อัลกุรอานฉบับภาษาไทย โดยสมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ ซูเราะฮฺอันนิซาฮฺ อายะฮฺที่ 80



เราจะต้องไม่เรียกหรือเอ่ยชื่อของท่านนบี ﷺ ว่า “มุฮัมมัด” เฉยๆ แต่ต้องกำกับตำแหน่งของท่านควบคู่กับชื่อของท่านไปด้วย ด้วยเหตุนี้เราจะกล่าวชื่อของท่านว่า “ท่านรอซูล หรือท่านนะบีมุฮัมมัด ﷺ”

เราจะต้องนำมารยาทอันงดงามของท่านในทุกอิริยาบถของท่านมาเป็นแบบอย่าง ในการใช้ชีวิตประจำวันของเรา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนอน การกิน การดื่ม การเดิน การละหมาด การถือศีลอด การบริจาคทาน การญิฮาด หรือเรื่องอื่นๆ

จำเป็นในฐานะมุสลิมที่เราต้องรักดีและรักท่านนบี ﷺ มากกว่าลูกหลานบิดา มารดา มนุษย์ผู้อื่นทั้งหมด และตัวของเราเอง นอกจากนี้ เราต้องรักผู้ใดก็ตามที่รักและปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านรอซูลลุลลอฮ์ ﷺ ในขณะเดียวกัน เราจะต้องเกลียดชังผู้ใดก็ตามที่เกลียดชังท่านนบี ﷺ และไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งสอนของท่านนบี ﷺ

เพราะฉะนั้น เราจำเป็นต้องรักใคร่บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย ต้องให้การช่วยเหลือแก่พวกเขา ต้องเอาแบบอย่างที่ดีๆ ที่สอดคล้องกับคำสอนของอิสลามมาใช้ ต้องให้ความสำคัญและใส่ใจต่อพวกเขา ต้องร่วมมือร่วมใจกับพวกเขาในทุกๆ เรื่องที่เป็นคุณธรรม และต้องถือพวกเขาเป็นเพื่อนพ้องน้องพี่

เราจำเป็นต้องรังเกียจต่อบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา ไม่รักดีหรือเชื่อฟังพวกเขา ไม่ทำสัญญาเป็นพันธมิตรกับพวกเขาเพื่อ รุกราน กีดขวาง หรือเป็นศัตรูต่อ

บรรดาผู้เป็นมุสลิมด้วยกัน ไม่ให้ความร่วมมือแก่พวกเขาในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของพวกเขาคือ ความมดเท็จของพวกเขา และไม่ไปร่วมฉลองในงานฉลองต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาของพวกเขา

ทั้งนี้ อิสลามมิได้อนุญาตให้มุสลิมไปรังแก หรืออธรรมต่อพวกเขา แต่สั่งใช้ให้มุสลิมมีความเที่ยงธรรมและคบค้าสมาคมด้วยความดีงาม ต่อพวกเขา トラบใดที่พวกเขาไม่รังแกและรุกรานเรา

ผู้ที่เป็นมุสลิมนั้นยังจำเป็นที่เขาต้องรักบรรดามารดาแห่งศรัทธาชน ซึ่งพวกนางเป็นบรรดาภริยาของท่านนบี ﷺ ต้องรักบรรดาซอฮาบะฮ์ผู้เป็นอัครสาวกของท่านนบี ﷺ ทั้งหมด ซึ่งหลังจากบรรดารอซูลและบรรดานะบีทั้งหลายแล้ว พวกเขานั้นเป็นกลุ่มชนที่มีความประเสริฐดีเลิศกว่ามวลมนุษย์ทั้งหมด

เช่นเดียวกัน เป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องฟื้นฟู แบบอย่างของท่านนบี เอา มันมาแสดงออกโดยการปฏิบัติ ต้องประกาศเผยแพร่ศาสนาที่ท่านนำมาแก่มวลมนุษย์ ต้องอดทนต่อความเดือดร้อนที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อเรานำเอาซุนนะฮ์ของท่านมาเผยแพร่ประกาศต่อผู้คน

เนื่องจากแนวทางที่อัลลอฮ์ ﷻ ทรงกำหนดไว้คือ “ไม่มีผู้ใดที่เรียกร้องเชิญชวนผู้คนไปสู่ “ศาสนาของอัลลอฮ์ ﷻ สู่สัจธรรม” เว้นแต่ว่าเขาผู้นั้นจะต้องถูกทำร้าย ถูกรังแก และถูกก่อกวน ให้ได้รับความเดือดร้อน”

ฉะนั้น มุสลิมที่รัก ขออย่าให้การปั่นป่วนของผู้ปฏิเสธศรัทธา หรือผู้ไม่รู้ ฆิรฎูชอบทำให้ท่านปล่อยปละละเลยในศาสนาของท่านเลย ท่านนบี ﷺ ในช่วงแรกของการประกาศศาสนาของอัลลอฮ์ ﷻ นั้น ท่านถูกทำร้าย ถูกรังแก ไปพร้อมๆ กับบรรดาสาวกของท่านที่มีจำนวนน้อยแต่ถึงกระนั้น ท่านและสาวกของท่านก็อดทนต่อการถูกรังแกนั้นๆ อย่างหนักแน่น

เช่นเดียวกันพี่น้องมุสลิมที่รัก อย่าให้ความตึงมั่นของท่านที่จะอยู่ในกรอบศาสนา และการเรียกร้องผู้อื่นไปสู่หลักศรัทธาต้องอ่อนแอลงด้วยสาเหตุจากคำพูดของพวกปฏิเสธศรัทธาหรือพวกไม่รู้ฆิรฎูชอบที่ว่า “ท่านพูดเพ้อเจ้อ , ไม่กินกับปัญญา , กบในทะเล, เซย หรืออาจจะกล่าวว่าท่านถูกล้างสมอง” พึงระลึกว่าท่านนั้นมินบีเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดสำหรับท่าน ซึ่งท่านนั้นได้ถูกกล่าวหาคล้ายๆ กันหรือทำนองเดียวกันกับที่ท่านรอซูล ﷺ เคยถูกกล่าวหา ซึ่งท่านนบี ﷺ นั้นได้ถูกกล่าวหาว่า “เป็นนักกวี เป็นคนบ้า ฯลฯ” และขออย่าให้ทุกซ์เจ็บบหากมีผู้ใดกล่าวหาท่านว่า “เป็นคนหัวรุนแรง เป็นพวกหลงผิด ฯลฯ” เพราะนี่เป็นสภาพของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธามาแต่ไหนแต่ไรแล้ว อัลลอฮ์ ﷻ ได้ทรงตรัสว่า “และเมื่อพวกเขาเห็นบรรดาผู้ศรัทธา พวกเขาก็จะกล่าวว่า แท้จริงชนเหล่านี้เป็นผู้หลงทางอย่างแน่นอน” อัลมุกฏอฟฟีฟีน อายะฮ์ที่ 32

พี่น้องมุสลิมที่รัก เพียงพอแล้วที่ท่านนั้นได้รับเกียรติให้ได้อยู่ในกลุ่มของท่านนบี ﷺ เพราะมนุษย์นั้นได้แบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ กลุ่มผู้ปฏิเสธศรัทธา และกลุ่มผู้ศรัทธา ฉะนั้นความเดือดร้อนที่ท่านได้รับไม่ว่าจะเป็นทางกาย วาจา หรือใจก็ดี มันเทียบไม่ได้เลยกับการที่ท่านได้อยู่ในกลุ่มของท่านนบี ﷺ ผู้เป็น

มนุษย์ที่ดีที่สุด ณ ที่อัลลอฮ์ ﷻ และกลุ่มนี้แหละคือผู้ได้รับชัยชนะที่แท้จริง  
ในดุนยาและอาคีเราะฮ์

ฉะนั้น จงปล่อยกลุ่มผู้ปฏิเสธศรัทธาให้พวกเขาไปพบกับ”วันที่ผู้ธรรมจะ  
กัตมือของเขาแล้วจะกล่าวว่า โอ้ ถ้าฉันได้ยึดแนวทางร่วมกับอรรอซูลก็จะเป็น  
การดี” อัลฟุรกอน อายะหฺที่ 27

มุสลิมที่รัก ท่านอย่าได้ไขว่ไขวกับคำพูดที่กล่าวหาท่านว่า “เป็น  
ผู้ก่อการร้าย” “เป็นคนเลวทรามต่ำช้า” ฯลฯ เพราะนั่นมันเป็นข้อใส่ไคล้ของ  
บรรดาพวยโสโอหังต่อบรรดาผู้ศรัทธาทั้งในโลกดุนยาและอาคีเราะฮ์ เพราะ  
บุคคลเหล่านั้นเมื่อมาในวันกียามะฮ์จะลากพวกเขาลงไปสู่  
นรกยะฮันนัม ในสภาพที่ใบหน้าของพวกเขาถูกลากไปกับพื้น เมื่อพวกเขาอยู่ใน  
นรกพวกเขาจะกล่าวว่า “มีอะไรเกิดขึ้นแก่เราทำไมเราจึงไม่เห็นชายอีกหลายคน  
ที่เรานับพวกเขาว่าอยู่ในหมู่ผู้เลวทรามยิ่ง?” ซูเราะฮ์ ศอด อายะฮ์ที่ 62

ในเวลานั้นเองบรรดาผู้ศรัทธา ผู้ถูกกล่าวหาว่าเลวทรามยิ่ง(ในโลกดุน  
ยา) จะเรียกขานมาจากสวรรค์เบื้องบนและบอกพวกเขา(ชาวนรกดังกล่าว)ว่า  
“แท้จริงพวกเราได้พบแล้วว่าสิ่งที่พระผู้อภิบาลของเราได้สัญญาแก่เราไว้ั้นเป็น  
ความจริง”ซูเราะฮ์ อัลอะฮฺรอฟ อายะฮ์ที่ 44

## การศรัทธาต่อวันกียามะฮฺ

ฉันเป็นมุสลิม.....

ฉันศรัทธาต่อวันกียามะฮฺ มันคือวันที่โลกดูนยาแห่งการสะสมการงานจะพินาศลง แล้ว”อาคีเราะฮฺ”ซึ่งเป็นโลกแห่งการตอบแทนจะเกิดขึ้นอันหมายถึงว่าบรรดาผู้ปฏิบัติการทำงานที่ดีงามจะได้เข้าสู่สวนสวรรค์ ส่วนบรรดาผู้ปฏิบัติการทำงานที่ชั่วช้าก็จะต้องพำนักในนรก

ในวันกียามะฮฺ ตราซึ่งจะถูกตั้งวางเพื่อตรวจสอบการงานของแต่ละคน แล้วแต่ละคนก็จะได้รับบัญชีของเขา ผู้ใดถูกยื่นจากทางเบื้องขวาของเขา ก็จะได้พำนักร่วมกับท่านนบีในสวรรค์ ส่วนบัญชีของผู้ใดถูกยื่นให้ทางเบื้องซ้ายของเขา ก็จะได้พำนักร่วมกับพินอนในนรก

เช่นเดียวกัน ในวันกียามะฮฺนั้น สะพาน”ศิรอฎ”จะถูกวางขึ้นแล้วมนุษย์ทุกคนจะต้องผ่านมันไป ผู้ใดที่สามารถผ่านมันไปได้เขาจะได้ไปถึง สวนสวรรค์ และจะมีบางส่วนที่ถูกตะขอเกี่ยวลงไปเนื่องด้วยการทำงานที่ไม่ดีของเขา เขาก็จะตกจากสะพานลงสู่หุบเหวแห่งนรก

สัญญาณต่างๆที่บ่งบอกถึงวันกียามะฮฺ

- สัญญาณเล็กๆ ได้แก่ การไม่รักษาอามานะฮ์<sup>9</sup> การฆาตกรรมจะมีอย่างดาษดื่น การที่พวกประพฤติซั้วจะเข้ามาปกครองโดยวิธีที่อธรรม การที่พวกโง่เขลาเบาปัญญาจะพูดพล่อยๆ ถึงเรื่องใหญ่โต และอื่นๆอีก
- สัญญาณใหญ่ๆ ได้แก่ การปรากฏตัวของอิมาม “อัล - มะฮ์ดี”, การเกิดการปกครองที่ดีเยี่ยมตามแนวทางของท่านนะบี, การออกมาของ “อัลมะซีหฺ อัดดีจญาล”, การลงมาของท่านนบีอีซา เพื่อเป็นแม่ทัพให้กับบรรดามุสลิมในการทำสงครามกับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา นอกจากนี้ ท่านยังมาหักไม้กางเขนและฆ่าหมู กล่าวคือ จะมาขจัดศาสนาอื่น และยินยอมให้ศาสนาอิสลามเท่านั้นเป็นศาสนาคงอยู่ตลอดไป จนไม่เหลือบ้านใดในหมู่บ้านหรือในเมือง ยกเว้นเสียแต่ว่าอัลลอฮ์จะทรงให้ศาสนาอื่น เข้าไปด้วยอำนาจของผู้มีอำนาจ หรือด้วยความตกต่ำของผู้ตกต่ำ เช่นเดียวกันส่วนหนึ่งในสัญญาณใหญ่ๆ ของวันกียามะฮ์คือ การออกมาของ “ยะฮฺยูจญ์” และ “มะฮฺยูจญ์”, การออกมาของสัตว์จากแผ่นดินมาพูดกับมนุษย์, การที่ดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันตก, การที่พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานจะถูกยกขึ้น เป็นต้น

9

แปลว่าของฝาก, ความรับผิดชอบ, เรื่องที่ต้องรับผิดชอบ, เรื่องที่อัลลอฮ์ใช้ หรือห้าม, ความซื่อสัตย์, ความไว้วางใจ

ในวันกียามะฮฺ ผู้ใดที่ได้กระทำความดีหรือความชั่วที่หนักเท่าละอองธุลี เขาจะไต่เห็นมัน ฉะนั้นมุสลิมที่รัก จงรีบเร่งทำความดีเถิดก่อนที่เวลาของการบันทึกการงานจะถูกปิดฉากลง เพราะความตายกำลังคืบคลานมาหาเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในเวลาและสถานที่ที่ไม่มีใครล่วงรู้ยกเว้นอัลลอฮฺ ﷻ เท่านั้น

หลังจากที่ชีวิตของมนุษย์แต่ละคนได้จบลง เขาจะถูกทำความสะอาดร่างกายด้วยการอาบน้ำ ห่อกะผืนด้วยผ้าขาว ถูกทำการละหมาดญะนาซะฮฺแก่เขา แล้วถูกนำไปฝังในหลุม(กุโบร) จากนั้นจะมีมะลักสองท่าน คือ มุกันร์ عليه السلام และ นะกีร์ عليه السلام มาหาเขา แล้วจะให้ผู้ตายนั่งพร้อมกับถามว่า

มุกันร์ นะกีร์“ใครคือพระเจ้าของเจ้า? อะไรคือศาสนาของเจ้า? ใครคือผู้นำ(นบี)ของเจ้า?”

หากเขาตอบว่า “อัลลอฮฺ ﷻ คือพระเจ้าของฉัน อัลอิสลามคือศาสนาของฉัน มุฮัมมัดคือนบีและรอซูลของฉัน” สวรรค์ที่เขาจะได้พำนัก ปราสาทที่เขาจะได้อาศัย จะถูกฉายให้เขาได้เห็นในหลุมฝังศพของเขา เมื่อเขาเห็นดังนั้นแล้ว เขจะมีใบหน้าที่สุดชื่น เปรมปรีดี แล้วหลุมฝังศพของเขาจะถูกแผ่ออกอย่างกว้างไกลสุดสายตา

แต่หากว่าเขาผู้นั้นเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธา เขาก็จะไม่สามารถตอบคำถามของมุกันร์และนะกีร์ได้ ดังนั้นหลุมฝังศพของเขาก็จะแคบเข้ามาเรื่อยๆ จนกระทั่ง

มันได้บีบกระดูกซี่โครงของเขาให้ประสานกันแล้วหลุมฝังศพของเขาจะเต็มไปด้วยเปลวเพลิงที่โชติช่วง นั่นก็เพราะการงานที่ไม่ดีของเขานั่นเอง

บรรดาผู้ศรัทธา อัลลอฮฺ ﷻ จะทำให้พวกเขาสามารถตอบคำถามของมุงกัร عنه และนะกีร عنه ได้ ก็เนื่องด้วยกับการงานที่ดีงามทั้งหลายที่พวกเขาได้กระทำมันไว้ เช่น การให้ออกภาพต่ออัลลอฮฺ ﷻ, การปฏิบัติสิ่งต่างๆที่พระองค์ทรงสั่งใช้ให้เป็นสิ่งจำเป็นแก่เขา, การต่อสู้ในหนทางของพระองค์, คุณธรรมความดีต่างๆ, การสั่งใช้ให้ทำความดีและห้ามปรามจากความชั่ว การบริจาคทาน, การอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน, การถือศีลอด, และลุกขึ้นตื่นจากการนอนเพื่อละหมาดยามดึกส่งดี ฯลฯ

ส่วนผู้ที่ไม่สามารถตอบคำถามของมุงกัร عنه และนะกีร عنه ได้ แล้วพวกเขาต้องถูกทรมานในหลุมฝังศพ และในขุมนรก นั่นก็เพราะการประพฤติชั่วต่างๆ

ฉะนั้น มุสลิมที่รัก จงมีความหมั่นเพียรในการกระทำความดีให้มากเท่าที่ท่านจะมีความสามารถทำได้ เพราะในโลกดุนยามีแค่การสร้างผลงาน ไร่ซึ่งการสอบสวนและตอบแทน แต่ในวันอาคีเราะฮ์นั้น มีแค่การสอบสวนและตอบแทน ไร่ซึ่งการสร้างผลงานอีกแล้ว

ในวันกียามะฮ์นั้นบรรดาผู้เป็นมุสลิมที่เชื่อฟังปฏิบัติตามคำสั่งสอนของอัลลอฮฺและรอซูลของพระองค์เท่านั้นที่จะได้เข้าสู่สวนสวรรค์ ส่วนผู้ที่ไม่รับ



อิสลาม อัลลอฮ์ ﷻ ก็จะไม่รับเขาเช่นกันในวันกียามะฮ์ ซึ่งในวันนั้นอัลลอฮ์ ﷻ จะไม่ทรงรับศาสนาใดๆทั้งสิ้น ณ พระองค์ยกเว้นอิสลามเท่านั้น

ในสวนสวรรค์นั้นจะมีความโปรดปรานและความผาสุก โดยที่ตาของมนุษย์เราไม่เคยเห็นความสุขเช่นนี้จากที่ใดมาก่อน หูของเราไม่เคยได้ยินมาก่อน และเราไม่เคยนึกเคยฝันมาก่อน ความโปรดปรานและความผาสุกของสวรรค์นั้นจะคงอยู่ต่อไปตลอดกาลนิรันดร์ ชาวสวรรค์จะไม่ตาย ทั้งนี้ความโปรดปรานและเปรมปรีดิ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือ การมองเห็นพระพักต์ของอัลลอฮ์ พระเจ้าแห่งสากลโลก

ส่วนบรรดาผู้ฝ่าฝืน บรรดาผู้ชั่วช้า และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นพวกเขาจะลงสู่ขุมนรกอเวจี ซึ่งในนรกนั้น มีการทรมานต่าง ๆ นานา อย่างแสนสาหัสยิ่งนัก มันเป็นที่ ที่ซึ่งอัลลอฮ์ได้ทรงเตรียมมันไว้สำหรับผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์ หมู่ๆเขาที่แข็งแกร่งยิ่งไม่สามารถทนรับการทรมานดังกล่าวได้ แต่กระนั้นพวกเขาก็จะต้องถูกทรมานด้วยการทรมานต่อเนื่องซ้ำแล้วซ้ำเล่า...

เมื่อชาวนรกเข้านรกกันแล้ว บรรดาผู้ปฏิบัติตาม”อฎุฮฺอฮฺต<sup>10</sup>”ในนรกจะขอจากอัลลอฮ์ให้พระองค์ทรงเพิ่มการลงโทษเป็นสองเท่าแก่หัวหน้าของพวกเขา บรรดาผู้ซึ่งต้องทำให้พวกเขาหลงทางมาตกนรก แต่อัลลอฮ์ไม่ทรงตอบรับคำขอของพวกเขาแต่ที่ว่าพระองค์ทรงสั่งให้เพิ่มการทรมานอย่างแสนสาหัสแก่ทั้งสองฝ่าย ทั้งฝ่ายที่นำและฝ่ายที่ตาม

10 โปรดดูความหมายของอฎุฮฺอฮฺตในบทการศรัทธาต่ออัลลอฮ์ ในหน้า ๑

มุสลิมที่เคารพรัก ขอให้ท่านจงมั่นคงอยู่บนศาสนาอันเที่ยงแท้ที่นี้เถิด อย่าให้การมีจำนวนเยอะของพวกเขาฝ่าฝืน พวกผิดคำสั่งสอนมาล่อลวงท่าน กล่าวคือ บรรดาผู้ฝ่าฝืนต่อคำสั่งสอนของศาสนานี้ไม่มีถมไป ดังนั้นขอให้ท่านอย่าได้ ท้อแท้หรือคล้อยตามพวกเขาไปด้วย แต่จงยึดมั่นในศาสนา อุดม และต่อสู้ เพื่อศาสนา

وَإِنْ تَطَّعَ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

“และหากเจ้าเชื่อฟังคนส่วนมากของผู้คนในแผ่นดินแล้ว พวกเขาจะทำให้ เจ้าหลงทางของอัลลอฮ์” อัลอันอาม อายะฮ์ที่ 116

แต่ขอให้ท่านเดินทางสายนี้ร่วมกับบรรดาผู้เดินทางไปสู่อัลลอฮ์ เพราะ บรรดาผู้ที่เดินทางสายนี้ นั่น แม้ว่าจำนวนของพวกเขาจะมีไม่มากนัก แต่พวกเขา จะมั่นคงบนถนนสายนี้ อันเป็นศาสนาที่เป็นสัจธรรม<sup>11</sup> พวกเขามั่นคง ไม่ เตือดร้อนไปจนวันกียามะฮ์ ต่อบรรดาผู้ที่มาขัดแย้งกับพวกเขาหรือมาตัดขาด ทอดทิ้ง หรือหักหลังพวกเขา

อะไรที่จะทำให้เราได้รับสวรรค์ชั้นสูงๆ?

อะไรที่จะทำให้เรารอดพ้นจากเปลวไฟนรก?

11

บรรดาผู้ที่เดินบนถนนสายนี้ ได้รับความปลอดภัยและอัลลอฮ์ทรงดูแล และให้การช่วยเหลือพวกเขา ตลอดเวลา

อะไรที่จะทำให้เราได้อยู่ร่วมกับกลุ่มแนวหน้าที่รีบรุดไปสู่ความดี ความ  
โปรดปราน และสวนสวรรค์ของบรรดาผู้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์?

อะไรที่จะทำให้เราออกห่างจากพวกผู้ห่างไกลจากความดีและกลุ่มชนผู้  
พินาศ?

คำตอบของคำถามทั้งหมดนั้นคือการ”เตาบะฮ์” การกลับเนื้อกลับตัวไปสู่  
การอยู่ในโอวาท(ตออะฮ์)ต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริง ซึ่งการเตาบะฮ์นั้นจะมาแก้ไข  
ปรับปรุง และลบล้างสิ่งที่เคยกระทำผ่านมา ประการต่อมาคือการทำความดี  
เพราะการงานที่ดีนั้นจะมาเสริมแต่งอายุที่เหลืออยู่ ประการสุดท้ายคือการตั้งใจ  
อย่างแน่วแน่ว่าจะยึดมั่นในศาสนาไม่เปลี่ยนเส้นทางไปไหน หรือเฉไฉออกไปหา  
เส้นทางอื่น

ท่านจงอยู่ร่วมกับมนุษย์ด้วยกับเรือนร่างของท่าน คบค้าสมาคมกับพวก  
เขา ซื่อซาย แต่งงาน พัฒนาสังคม และผืนแผ่นดิน ตามกรอบที่ศาสนาได้วาง  
เอาไว้ ทั้งหมดนั้น ขอให้มันเป็นไปด้วยกับร่างกายอย่างเดียว

ส่วนหัวใจของท่านนั้นขออย่าให้มันพัวพันกับโลกดูนยานี้แม้แต่เพียงน้อย  
นิดก็ตาม แต่ขอให้ท่านพาหัวใจของท่านขึ้นไปเข้าเฝ้าใต้อับลึงก์ของพระเจ้า พระ  
ผู้เป็นเจ้าของสากลโลกและจงให้หัวใจของท่านก้มลงกราบอัลลอฮ์จนวันที่ยามะฮ์

## การศรัทธาต่อการกำหนดกฎสภาวะที่ดีและไม่ดี

คือการทำที่เราต้องศรัทธาว่า อัลลอฮฺ ﷻ นั้นทรงรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในจักรวาล พระองค์ทรงรู้ถึงสิ่งที่เป็นอยู่และสิ่งที่มีมันจะเกิดขึ้นจนถึงวันกิยามะฮฺ ไม่มีสิ่งใดที่พระองค์จะไม่รู้แม้ว่าจะมีน้ำหนักเท่าละอองธุลีก็ก็ตามแต่

### ระดับขั้นการศรัทธาต่อการกำหนดกฎสภาวะ

**1. อัลอิลม์(ความรู้)** ต้องศรัทธาว่าอัลลอฮฺ ﷻ นั้นทรงรู้ดีถึงการงานต่างๆของปวงบ่าว ทรงรู้ถึงปัจจัยยังชีพของแต่ละคน ทรงรู้ถึงวันเกิดและวันตายของแต่ละคน ทรงรู้ดีว่าผู้ใดจะได้เป็นชาวสวรรค์ หรือผู้ใดจะได้เป็นชาวนรก พระองค์ทรงล่วงรู้ถึงสิ่งดังกล่าวทั้งหมด ก่อนที่พระองค์จะทรงสร้างพวกเขา

**2. อัลกิตาบะฮฺ(การบันทึก)** เราต้องศรัทธาว่าการกำหนดกฎสภาวะนั้น อัลลอฮฺ ﷻ ได้ทรงบันทึกเขียนมันไว้ในแผ่นจารึกในชั้นฟ้า “อัลเลาะห์ มะห์ฟูซ” ก่อนที่พระองค์จะทรงสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นระยะเวลาถึง 50,000 ปีของโลกดุนยา ซึ่งแผ่นจารึกที่ว่านี้ ถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีไม่มีผู้ใดเห็นหรือรู้สิ่งที่บันทึกในมัน ไม่ว่าเขาจะเป็นมะลักหรือเป็นรอสูลสูงศักดิ์เพียงใด ณ ที่อัลลอฮฺ ﷻ ก็ตาม

เราต้องศรัทธาว่า ทารกทุกคนในขณะที่อยู่ในครรภ์มารดานั้น อัลลอฮ์ ﷻ จะทรงบัญชาสั่งให้มะลาอิกะฮ์เขียนบันทึก ว่าเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย เขียนถึง บัจจัยยังซีฟ(ริซกี)ของเขา การงาน เวลาตาย รวมถึงจุดจบของเขาว่าจะขึ้นสู่ สวรรค์หรือตกลงสู่ขุมนรก และท้ายที่สุดก็จะทำการบันทึกความดีความชั่วที่เขา ต้องเผชิญกับมัน

เราต้องศรัทธาว่า เมื่อถึงคืน “อัลก็อดรฺ” ของแต่ละปี การกำหนดกฎ สภาวะของอัลลอฮ์จะถูกนำลงมาจากแผ่นจารึกในชั้นฟ้า ซึ่งกฎกำหนดลิขิต สภาวะที่กล่าวมานั้นจะเกี่ยวกับเวลาและสถานที่ตายของมนุษย์, บัจจัยยังซีฟของ แต่ละคน, ผู้ใดที่จะได้ทำฮัจญ์ในปีนั้น และเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในปีนั้นๆ หลังจากนั้นกฎกำหนดหรือลิขิตสภาวะดังกล่าวก็จะลงมาตามบุคคลเวลาและ สถานที่ของมันในทุกๆวัน

**3.อัลมะซีอะฮ์(ความประสงค์)** เราศรัทธาว่า ความประสงค์ใดๆ ของอัลลอฮ์ ﷻ นั้นจะต้องเกิดขึ้น ฉะนั้นสิ่งใดที่พระองค์ทรงประสงค์มันก็จะ เกิดขึ้น และสิ่งใดที่พระองค์ไม่ทรงประสงค์สิ่งนั้นก็จะไม่เกิดขึ้น อัลลอฮ์ ﷻ นั้น ไม่มีผู้ใดทั้งสิ้นที่สามารถเอาชนะพระองค์ได้, พระองค์เป็นผู้ที่จะสามารถพลิกผัน หัวใจของมนุษย์โดยความประเสริฐและเมตตาของพระองค์ (ตามที่พระองค์ทรง ประสงค์) พระองค์จะทรงชี้แนะ(ฮิदाเยฮ์)ให้ทางนำแก่ใครก็ได้- (ตามที่ พระองค์ทรงประสงค์) และพระองค์ทรงให้ผู้ใดก็ได้หลงผิด(โดยความมูตือธรรม และด้วยวิหะยะปัญหาของพระองค์) - ตามที่พระองค์ทรงประสงค์ เพราะ

พระองค์นั้นทรงรู้อย่างยิ่งว่า ผู้ใดเหมาะสมที่จะได้รับทางนำ และผู้ใดเหมาะสมที่จะหลงผิด

{ لَا يُسْئَلُ عَمَّا يُفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ }

อัลลอฮ์ ﷻ จะไม่ทรงถูกสอบสวนในสิ่งที่พระองค์ทรงปฏิบัติ แต่มนุษย์ทั้งหลายจะถูกสอบถามในสิ่งที่พวกเขาได้กระทำลงไป เพราะว่ามนุษย์นั้นเป็นบ่าว ส่วนอัลลอฮ์ ﷻ ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงมีกรรมสิทธิ์เหนือทุกสิ่งทุกอย่าง

**4. อัลคอลลุก (การสร้าง)** เราเป็นมุสลิมเราศรัทธาว่า อัลลอฮ์นั้น พระองค์ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลนี้ ฉะนั้น ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงผงธุลีก็ตาม นอกจากนี้ว่าอัลลอฮ์จะทรงสร้างมันขึ้นมา แม้กระทั่งว่าการกระดิกหรือการหยุดนิ่งของสิ่งต่างๆในโลกก็ตามที

เราเป็นมุสลิม เราศรัทธาว่า อัลลอฮ์ ﷻ นั้นได้ทรงสร้างมนุษย์ และการกระทำของพวกเขา แล้วพระองค์ก็ยังสามารถทรงสร้างให้มนุษย์ให้มีความสามารถและความต้องการ เพื่อที่จะให้พวกเขาเชื่อฟังและภักดีต่อพระองค์ พระองค์ทรงสัญญาว่าจะให้พวกเขาเข้าสู่สวรรค์ของพระองค์ และพระองค์ ทรงได้กำชับห้ามไม่ให้พวกเขาเข้าฝืนต่อพระองค์ เพราะถ้าเป็นเช่นนั้นแล้ว พระองค์จะทรงให้พวกเขาหลงสู่ขุมนรก ด้วยเหตุนี้เองปรากฏชัดว่าปวงมนุษย์โดยรวมแล้วจะมีสองกลุ่มใหญ่ๆ กลุ่มที่เป็นผู้ศรัทธา กับกลุ่มที่เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธา นั่นก็เป็นไปตามความต้องการและความปรารถนาของพวกเขาเอง ทั้งนี้ ทุกประการ ดังกล่าวนั้นคือสิ่งที่อัลลอฮ์ ﷻ ทรงสร้างมันให้มันเกิดขึ้นในหมู่ปวงบ่าวของพระองค์

ผลตอบแทนที่งดงามหรือการลงโทษที่รุนแรง ที่จะเกิดขึ้นในวันกิยามะฮ์ นั้นเป็นผลที่เกิดจากการ ปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของศาสนา ไม่ได้เกิดจากการที่อัลลอฮ์  รู้ว่าเขาจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ฉะนั้นผู้ใดที่ทำความดีไว้เท่ากับผงดุสรีเขาจะได้รับผลตอบแทน และใครทำความชั่วไว้เท่ากับผงดุสรี เขาจะได้รับการลงโทษ

แต่การงานที่จะบ่งบอกหรือชี้ชะตาถึงที่พำนักของคนๆหนึ่งในวันอาคีเราะฮ์นั้น คือการงานที่เขาได้ชวนเขาเอาไว้ในตอนบั้นปลายของชีวิต และมนุษย์ผู้เป็นบ่าวทุกคนนั้นจะได้รับความสะดวกง่ายดายในการกระทำการงานที่จะนำไปสู่สวรรค์ หรือสู่ขุมนรก กล่าวคือ หากว่าผู้ใดถูกสร้างมาเป็นชาวนรก เขาก็จะได้รับความง่ายดายในการปฏิบัติการทำงานที่จะทำให้เขาเป็นชาวนรก ส่วนผู้ใดที่ถูกสร้างมาเป็นชาวสวรรค์ เขาก็จะได้รับความสะดวกสบาย และความง่ายดายในการปฏิบัติการทำงานที่จะทำให้เขาขึ้นสู่สวรรค์

เพราะฉะนั้น จำเป็นที่เราต้องกลัวจากการถูกปิดฉากชีวิตลงด้วยการงานที่ไม่ดี เราจึงต้องขอพรอ้อนวอนต่ออัลลอฮ์  อยู่ตลอดเวลาให้พระองค์ทรงทำให้เราอยู่ในหนทางที่เที่ยงธรรม ให้พระองค์ทรงคุ้มครองเราจากการกระทำสิ่งใดที่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์ เพราะเราในฐานะที่เป็นมนุษย์ไม่มีกำลังหรือความสามารถที่จะทำสิ่งดังกล่าวทั้งหมดได้ ยกเว้นเสียแต่ว่า อัลลอฮ์  จะทรงกรุณาโปรดช่วยเหลือเราเท่านั้น

บรรดาผู้ศรัทธานั้น จะพอใจต่อกฎกำหนดสภาวะของอัลลอฮฺ ﷻ ทั้งที่ดีและไม่ดี ทั้งในยามทุกข์หรือยามสุข และพวกเขาจะมั่นใจอย่างแน่วแน่ๆ ไม่มีผู้ใดสามารถให้ประโยชน์แก่พวกเขาได้ ยกเว้นว่ามันจะเป็นไปตามข้อกำหนดของอัลลอฮฺ ﷻ ไม่มีผู้ใดให้โทษแก่พวกเขาได้ ยกเว้นว่า มันจะเป็นไปตามข้อกำหนดของอัลลอฮฺ ﷻ เท่านั้น

มนุษย์ผู้เป็นบ่าวจะไม่ได้รับรู้ถึงความหอมหวานของอีหม่าน จนกว่าจะทราบว่สิ่งใดก็ตามที่มาประสบกับเขาทั้งที่ดีและไม่ดีนั้น เป็นไปตามการลิขิตของอัลลอฮฺ ﷻ ซึ่งหากอัลลอฮฺ ﷻ ได้กำหนดให้มันเกิดขึ้นอย่างไรแล้ว มันย่อมต้องเกิดขึ้นอย่างนั้น และหากสิ่งใดที่พระองค์ไม่ทรงประสงค์ให้มันเกิดขึ้น ไม่ว่าจะอย่างไรมันก็จะไม่เกิดขึ้นเป็นอันขาด

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอสรรเสริญต่อเอกองค์อัลลอฮฺ ﷻ และวิงวอนขอต่อพระองค์ให้พระองค์ทรงให้ข้าพเจ้า และบรรดามุสลิมทั้งหลายเข้าสู่สวรรคตของพระองค์ และขอวิงวอนให้พระองค์ทรงคุ้มครองข้าพเจ้า และบรรดามุสลิมทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกด้วยเถิด อามีน

ขอความสันติจากอัลลอฮฺ ﷻ จงประสบแต่ท่านนะบีมุฮัมมัด ﷺ วงศ์วานของท่าน และสาวกของท่านด้วยเถิด และสุดท้ายแห่งการขอพรของเราคือ การสรรเสริญทั้งหมดนั้นเป็นเอกสิทธิ์แต่พระองค์ พระเจ้าแห่งสากลโลก.....